

Cathay Life Insurance Co., Ltd. application form sa Pag-areglo ng Claim	p.1
Personal insurance at Cathay Life on-the-job group insurance lang	p.1
Lista ng mga Dokumentong Kinakailangan para Mag-apply para sa Mga Claim	p.3
Declaration of Inquiry Consent	p.4
School group insurance lang	p.5
Kabilang ang group insurance ng unibersidad/kolehiyo	
Senior high school at mas mababa na ginamit bilang halimbawa	p.5
Unibersidad o kolehiyo na ginamit bilang halimbawa	p.6
Appendix (1)	p.7
Group insurance lang	p.8
Ang biktima ay ang empleyado	p.8
Ang biktima ay miyembro ng pamilya ng empleyado	p.9
Ang biktima ay miyembro ng pamilya ng empleyado (itinalagang remittance)	p.10
Appendix (1)	p.11
Mga Pamamaraan ng Aplikasyon sa Pag-claim	p.12
Pagtatanong at Paglalarawan ng Mga Kinakailangang Dokumento sa claim	p.13
Mga kinakailangang dokumento sa claim sa ibang bansa	p.15
China	p.16
Iba pang mga rehiyon sa ibang bansa	p.17

\* Sa kaso ng anumang mga pagkakaiba sa mga pahayag at kasunduan, ang mga nilalaman ng application form sa pag-claim sa wikang Chinese ay mananaig

Kung ang biktima ay hindi iisang tao o kung may higit sa isang benepisyaryo, pakitukoy ang isang benepisyaryo bilang kinatawan na tatawagan.

Pangunahing Impormasyon ng Biktima										
Kinakailangan ang mga field na may markang (*); tiyaking punan ang mga ito para mapadali ang proseso ng pagsusuri.										
(*)Pangalan	Kibo				(*)National ID No.	A	0	0	0	0
(*)Petsa ng Pangyayari	Disyembre 25, 2019				(*)Petsa ng Kapanganakan	Enero 1, 2001				
(*)Address ng Tirahan	No. XXX, Sec. X, XXX Rd., Daan Dist., Taipei City, Taiwan									
(*)Mas gustong address para sa makipagkita sa araw	<input checked="" type="checkbox"/> Pareho sa address ng tirahan <input type="checkbox"/> (Pakibigay ang buong address)									

Mga mensaheng SMS na gagamitin para sa pag-update ng status ng claim

(*)Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan (pumili ng isa)			
Telepono	(02)27000001	Cellphone	0912345678
E-mail	Cathaylife	<input type="checkbox"/> @yahoo.com.tw <input checked="" type="checkbox"/> @gmail.com	<input type="checkbox"/> @hotmail.com <input type="checkbox"/> Iba @ _____

1. Ang kompanya ay magpapadala ng SMS sa pag-usad ng claim at pagsasara ng kaso sa numero ng mobile phone na tinukoy sa aplikasyon ng claim.  
 2. Kung ang e-mail ay ibinigay, ipapadala ng kompanya ang mga detalye ng pagbabayad sa claim sa elektronikong paraan sa e-mail na ibinigay. Ang mga detalye ng pagbabayad ng claim ay ibibigay sa elektronikong paraan pagkatapos isara ang kaso.

Ang mga detalye ng pagbabayad ng claim ay ibibigay sa elektronikong paraan pagkatapos isara ang kaso

Nilalaman ng Application	
(*)Petsa ng Application	Disyembre 31, 2019
(*)Dahilan ng Pangyayari	Bali
(*)Nag-a-apply para sa	<input type="checkbox"/> Hindi aksidenteng pangyayari (sakit) <input checked="" type="checkbox"/> Hindi sinasadyang pangyayari (Mag-tsek lang ng isa)
(*)Uri ng Claim (tinatanggap ang pagpili ng marami)	<input checked="" type="checkbox"/> Buong medikal na reimbursement ng aktuwal na gastos sa paggamot (F) <input checked="" type="checkbox"/> Subsidy sa pang-araw-araw na medikal na paggamot (pinsala sa pagkasunog) (E) <input type="checkbox"/> Kanser (G) <input type="checkbox"/> Subsidy (I) (pangananak at kasal) <input type="checkbox"/> Kritikal na karamdaman (tinalagang sakit) (C) <input type="checkbox"/> Pagkamatay (A) <input type="checkbox"/> Kapansanan (B) <input type="checkbox"/> Ganap na pagkalumpo (K) (pangangalaga para sa ganap na pagkalumpo) <input type="checkbox"/> Premium waiver (pagkawala ng kapasidad na magtrabaho) (J) <input type="checkbox"/> Pangmatagalang pangangalaga (H) <input type="checkbox"/> Regular na insurance return check (N) (suporta sa kita at kita para sa kapansanan) <input type="checkbox"/> Terminal ang lagay (hospisyo) (D) <input type="checkbox"/> Employee benefit group insurance (kabilang ang benefit group insurance para sa mga retiradong empleyado) (O) <input type="checkbox"/> Insurance sa aksidente (X)
1. Kapag pinili ang insurance ng grupo na benepisyong in-kind (katumbas), pakipunan ang "In-kind Benefits Service Form". Sumanguni sa mga dokumentong nasa naunang parapo para sa pagpili ng mga uri ng claim. 2. Para mag-apply para sa mga benepisyong in-kind (katumbas), pakipunan ang "In-kind Benefits Service Form". Sumanguni sa mga dokumentong nasa naunang parapo para sa pagpili ng mga uri ng claim. Tandaan: Bilang tugon sa mga binago sa Insurance Act, ang mga katagang "may-kapansanan" at "kapansanan" ay ibigay sa mga aksidente ang napili bilang seksiyon na Mga Panuntunan at Patakaran sa opisyal na website ng Cathay Life Insurance.	

Ang paglalarawan ng aksidenteng pangyayari ay dapat ibigay kung ang aksidente ang napili bilang kategorya ng aplikasyon

Impormasyon sa Aksidente			
(Ang mga aplikante na nag-a-apply para sa isang aksidenteng uri ng pangyayari ay kinakailangang punan ang seksiyon na ito)			
Lokasyon ng Aksidente	Roundabout ng Ren'ai-Dunhua South Road	Paglalarawan ng Trabaho	Mga mag-aaral
Salaysay	Nahagip ng kotse habang pauwi	Petsa nang Iniulat (Hindi kinakailangan kung hindi magagamit)	Disyembre 25, 2019
Iniulat na Partido (Hindi kinakailangan kung hindi magagamit)	Presinto ng Ren'ai	Telepono	(02)27000001
		Opisyal ng Pulis ng Kaso (Hindi kinakailangan kung hindi magagamit)	Ta-Ming Wang

Ang biktima ay miyembro ng pamilya ng isang naka-insure sa isang pangunahing (karagdagang) insurance policy na may hindi tinukoy na benepisyaryo (huwag punan ang bahaging ito kung ang biktima ay ang naka-insure ng pangunahing insurance policy)  
 Kung ang application sa pag-areglo ng claim ay may kasamang insurance policy sa aksidente, punan ang impormasyon sa ibaba.  
 Kung mayroong higit sa 4 na item, punan ang Appendix (1)

Insurance policy na may hindi natukoy na benepisyaryo (Insurance policy sa aksidente ng grupo, insurance policy sa kanser sa parehong magulang/nag-iisang magulang, special family injury na insurance policy, atbp.)	Numero ng insurance policy:	123456789	Code ng kategorya ng insurance:	XX	Relasyon:	Anak
	Numero ng insurance policy:		Code ng kategorya ng insurance:		Relasyon:	
	Numero ng insurance policy:		Code ng kategorya ng insurance:		Relasyon:	
	Numero ng insurance policy:		Code ng kategorya ng insurance:		Relasyon:	

Para sa insurance policy sa kanser ng parehong magulang, special family injury na insurance policy, at iba pang insurance policy na may hindi tinukoy na benepisyaryo, punan ang impormasyon sa seksiyon na ito kung ang biktima ay hindi naka-insure ng pangunahing insurance policy

1. Para sa lahat ng insurance policy na may hindi tinukoy na mga benepisyaryo na nangangailangan ng unang pagpapalitan ng sambahayan ng biktima ay dapat din ibigay upang mapadali ang pag-verify ng pagkakakilanlan at relasyon ng biktima sa benepisyaryo, punan ang seksiyon na ito kung ang biktima ay hindi naka-insure ng pangunahing insurance policy.  
 2. Isang code lamang ang maaaring tukuyin para sa bawat code ng kategorya ng insurance. Kung mayroong higit sa isang biktima ay hindi naka-insure ng pangunahing insurance policy, punan ang seksiyon na ito kung ang biktima ay hindi naka-insure ng pangunahing insurance policy.



**Mga Paraan ng Pagbabayad ng Claim**

**Limitado sa isang paraan ng pagbabayad, kahit na maraming benepisyaryo; Punan ang Appendix (1) kung mayroong higit sa 3 benepisyaryo**

**(\*) Paraan ng pagtanggap**  
(Kung hindi maisagawa ang pag-remit dahil mali, binago, na-withdraw, o naspinsinde ang remittance account, maaaring magpatuloy ang kompanya sa pagbabayad sa pamamagitan ng mga tseke na hindi maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso.)

I-remit sa bank account ng benepisyaryo na itinalaga sa "Fingertip" (Hindi kinailangan ang sumusunod na impormasyon ng account)

I-remit sa ibang account ng benepisyaryo (Punan ang impormasyon ng domestic bank account kung napili ang opsiyong ito)

I-remit sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisyaryo  
(Kung ang benepisyaryo ay isang menor-de-edad, maaaring piliin ang opsiyon para i-remit ang mga benepisyos sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisyaryo. Pagkatapos i-remit ng Cathay Life Insurance ang mga benepisyos sa legal na kinatawan ng benepisyaryo, ang benepisyos ay ituturing na binayaran sa benepisyaryo. **Kung ang legal na kinatawan ng benepisyaryo ay hindi ang may-ari ng policy, ang mga karagdagang dokumento ay dapat na nakalakip upang patunayan ang kanilang relasyon.**)

Tseke na hindi maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso ( Paghahatid sa pamamagitan ng claims handler  Personal na kinolekta ng aplikante)

Tseke na maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso (**Tanging ang mga benepisyaryo na personal na kumolekta ng bayad sa counter, mga benepisyaryo na wala pang 7 taong gulang, o mga dayuhan ang maaaring pumili ng paraan ng pagbabayad na ito**)

Impormasyon ng Account	Pangalan ng Account	<b>Kibo</b>		National ID No.	<b>A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</b>	
	Bangko (Sangay)	<b>Cathay Life Insurance Songshan</b>	Code ng Koneksyon ng Sangay	<b>0130372</b>	Account Number	<b>10000000001</b>
	Pangalan ng Account			National ID No.		
	Bangko (Sangay)		Code ng Koneksyon ng Sangay	<b>0130372</b>	Account Number	
	Pangalan ng Account			National ID No.		
	Bangko (Sangay)		Code ng Koneksyon ng Sangay		Account Number	

**Notification at Deklarasyon**

- Kapag ang aplikante ay nag-apply para sa isang claim settlement gamit ang form na ito, ito ay itinuring na ang aplikante ay nag-a-apply para sa lahat ng personal insurance policy ng biktima na binili mula sa kompanya na may bisa pa rin. Kung ang pagbabayad ng benepisyos ay gagawin o hindi ay dapat pangasiwaan alinsunod sa insurance policy. Gayunpaman, kapag ang benepisyaryo at ang biktima ay iisang tao, ang benepisyaryo ay maaaring mag-apply para sa mga benepisyos ng Insurance mula sa bahagi lamang ng mga insurance policy, ngunit ang isang karagdagang deklarasyon ay dapat gawin.
- Kung saan idinagdag ang isang pangmatagalang rider bago ang Enero 1, 2013 ay winakasan kasama ang pangunahing policy dahil sa mga insidente ng insurance maliban sa pagkamatay, ang nagmumungkahi ay maaaring mag-apply para sa pagpapatuloy ng bisa ng rider sa kompanya sa loob ng 60 araw pagkaraang wakasan ang pangmatagalang rider.
- Ayon sa "Regulations Governing the Deduction and Payment of the Supplementary Insurance Premium of the National Health Insurance", kung ang pagkaantala ng interes para sa pag-areglo ng claim ng iisang bayad ay umabot sa NTS\$20,000, ang pandagdag na premium ng Insurance ay ibabawas alinsunod sa mga regulasyon. Gayunpaman, ang supplementary insurance premium ay maaaring hindi ibalang para sa mga sumusunod na indibidwal sa aktibong presentasyon ng aplikante ng mga sumusunod na dokumento para sa application sa claim:
  - Mga sambahayan na mababa ang kinikita: Isumite ang mga balidong pangsuyong dokumento ng mga sambahayan na nasa middle-low-income na inaprubahan ng social welfare authority.
  - Mga indibidwal na hindi karapat-dapat para sa pagpapatala ng National Health Insurance o nawala ang kanilang pagkakarapat-dapat para sa National Health Insurance: Photocopy ng pasaporto para sa mga national na hindi Taiwanese; dokumento ng sertipikasyon sa pagpaparehistro ng sambahayan na ibinigay sa nakalipas na 3 buwan para sa mga Taiwanese na may kinanselang pagpaparehistro ng sambahayan.
- Kung nag-a-apply para sa benepisyos sa pagkamatay, sumasang-ayon ang benepisyaryo na payagan ang kompanya na ihambing ang ulat ng autopsy (o death certificate) sa mga sistema ng pagtutugma ng instant query ng mga kaugnay na awtoridad upang kumpirmahin ang katupakan ng mga dokumento. Kung ang isang pangyayari at mga kaugnay na dokumento na ginamit ng benepisyaryo upang mag-apply para sa pagbabayad ng claim-settlement ay napatunayang hindi totoo, ang may kasalanan ay dapat umako sa mga legal na responsibilidad ng Civil Code, ng Criminal Code, at iba pang nauugnay na legal na responsibilidad.
- Kapag ang isang claim sa insurance na inilapat ng isang benepisyaryo ay kalakip ng korte ng batas, ngunit ang claim sa Insurance ay kinakailangan upang mapanatili ang pang-araw-araw na buhay ng benepisyaryo at ng kaniyang pamilya, ang benepisyaryo ay maaaring gumawa ng pahayag o deklarasyon ng pagtutol alinsunod sa Artikulo 122 ng Compulsory Enforcement Act sa ahensyang nagpapatupad.
- Kung winakasan ang insurance dahil sa nag-a-apply ang benepisyaryo para sa benepisyos sa pagkamatay o full permanent disability benefit, sumasang-ayon ang benepisyaryo na pagkatiwalaan ang Cathay Life Insurance para sirain ang insurance policy. Kung nawala o nasira ang insurance policy, dapat ideklara ng benepisyaryo na nag-expire ang insurance sa araw na nag-apply ang aplikante para sa mga nabanggit na benepisyos ng insurance. Kung ang mga karapatan ng Cathay Life Insurance ay nilabag o kung ang kompanya ay kasangkot sa monetary, legal, o iba pang mga hindi pagkakaunawaan sa hinaharap dahil ang patakaran ay ginagamit ng isang magnanakaw ng pagkakakilanlan o dahil sa iba pang mga kadahilanan, ang aplikante ay dapat na may ganap na pananagutan.
- Kinakailangang Impormasyon ayon sa Personal Data Protection Act: Kinokolekta ng Cathay Life Insurance ang iyong personal na impormasyon para sa layunin ng pagsasagawa ng serbisyo sa customer, pag-solicit, pag-underwrite, mga claim, pagpreserba ng kontrata, reinsurance, tulong sa ibang bansa, recourse, pagresolba ng apela at salungatan, internal na kontrol ng kompanya, pag-audit, at iba pang pangangailangan alinsunod sa mga nauugnay na regulasyon na itinakda sa Personal Data Protection Act at Artikulo 177-1 ng Insurance Act (kabilang ang mga medical record, medikal at pagsusuri sa kalusugan, at iba pang espesyal na impormasyon). Tanging ang impormasyong kailangan para sa reinsurance o para sa pagsasagawa ng outsourcing work ang ipoproceso at gagamitin sa ibang bansa. Ang lahat ng nakolektang impormasyon ay gagamitin lamang sa tagal ng panahon kung saan ang mga nabanggit na serbisyo ay magagamit at sa loob ng takdang panahon na itinakda ng mga regulasyon. Ang impormasyon ay gagamitin alinsunod sa batas ng kompanya sa Taiwan at mga ikatlong partido na nangangailangan ng impormasyon upang maisagawa ang mga nabanggit na serbisyo. Maaari mong bisitahin ang mga lokasyon ng serbisyo ng kompanya o gamitin ang hotline ng serbisyo ng kompanya (i-dial ang toll-free customer service hotline 0800036599 sa mga landline; i-dial ang toll number 02-21626201 sa mobile phone) o gamitin ang online na serbisyo ng telepono (path: Cathay Life official website homepage > Makipag-ugnayan sa Amin > (Serbisyo Line) Customer Service Hotline > Online Telephone) para magtanong, humiling ng pagbabasa, gumawa ng mga kopya, itama, dagdagan, o ihinto ang pangongolekta, pagproseso, o paggamit ng iyong personal na impormasyon, o upang tanggalin ang iyong personal na impormasyon. Gayunpaman, maaaring tangihan ng kompanya ang iyong kahilingan na tanggapin ang impormasyon para sa pagsasagawa ng trabaho. Kung hindi ka magbibigay ng impormasyon, hindi magagamit ang mga serbisyo ng pag-areglo ng claim.
- Ang mailing address, contact number, at e-mail na nagmamaliwala ng impormasyon ay dapat magamit sa application na ito at hindi bumubuo ng isang abiso sa kompanya para sa pagpapatupad ng mga pagbabago.

Dapat na personal na ilagay ng benepisyaryo ang kaniyang lagda; kung ang benepisyaryo ay menor-de-edad, ang legal na kinatawan dapat ilapat ang kaniyang lagda.

**Espeyal na Pahintulot sa Personal na Impormasyon**

**Pahintulot para sa pagkolekta, pagproseso, at paggamit ng personal na impormasyon ng aplikante at ng mga sambahayan, kasama ang mga medical record, medikal at health check-up, at iba pang espesyal na personal na impormasyong saklaw ng mga parametro ng impormasyon na inabiso sa itaas, at upang payagan ang nabanggit na impormasyon na mailipat sa mga kompanya ng reinsurance na may mga ugnayan sa negosyo sa Cathay Life Insurance, upang magsagawa ng reinsurance o areglamente sa claim. Ipinahayag ng may-lagda sa ibaba na ang pahintulot na ito ay ipinahayag nang may malayang kalooban ng may-lagda.**

(\*)May-lagda (ang naka-insure)/lagda ng benepisyaryo: **Kibo**

(\*)Lagda ng legal na kinatawan (tagapag-alaga): **Ang ama ni Kibo**

**Kapag namatay ang naka-insure, ang lagda sa itaas ng benepisyaryo ay kumakatawan lamang sa benepisyaryo o sa kaniyang legal na kinatawan sa mga aplikasyon ng claim. Naunawaan ng benepisyaryo ang Abiso at Deklarasyon sa itaas.**

**Pangunahing impormasyon ng claims handler (case officer) ng kompanya**

Pangalan ng case officer	Code ng departamento	ID ng case officer																	
Telepono (Ibinigay lamang para sa komunikasyon sa application na ito)		Hindi kinailangan para sa may-ari ng policy											Petsa ng pagtanggap ng Case officer						
																	Araw Buwan, Taon		

- Ang claims handler ay dapat makipagkita nang personal sa may-lagda ng benepisyaryo o sa kaniyang legal na kinatawan ng benepisyaryo. Kung ang claims handler ay pumirma sa ngalan ng benepisyaryo o hindi personal na nasaksihan ang benepisyaryo na pumirma sa aplikasyon, at nagdudulot ng pinsala sa benepisyaryo o sa kompanya, ang claims handler ay dapat umako sa mga legal na pananagutan ng Civil Code, ng Criminal Code, at iba pang kaugnay na mga legal na responsibilidad.
- Upang maprotektahan ang mga karapatan at interes ng may-ari ng policy at upang magpatuloy ang proseso nang naayon, tiyaking suriin ang aplikasyon upang matiyak na napunan ito nang maayos at tumpak.



# Lista ng mga Dokumentong Kinakailangan para Mag-apply para sa Mga Claim

	Pagkamatay	Kritikal na sakit at itinalagang sakit	Ganap at permanenteng pagkaltimpo	Ikalawa hanggang ikalabing-isaing antas ng kapansanan	Katamtaman hanggang malubhang pinsala sa paso	Katayuan ng terminal/katayuan sa pangmatagalang pangangalaga/premium na waiver	Mga gastos sa medikal			Subsidy			Aksidente sa trabaho		
							Buong medikal na reimbursement ng aktuwal na gastos sa paggamot sa pinsala	Kanser	Pagkaka-ospital/operasyon <sup>inubayan 5</sup>	Kasal	Panganganak	Subsidy sa libing	Pagkamatay	Kapansanan	Mga gastos sa medikal para sa pinsala at sakit
Application Form sa Pag-claim	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉
Declaration of Inquiry Consent <sup>Tandaan 1</sup>	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉				☉	☉	☉
Death certificate/Ulat ng autopsy	☉											☉	☉		
Ulat sa diagnosis ng kapansanan <sup>Tandaan 2</sup>			☉	☉		☉								☉	
Ang nakanselang rekord ng pagpaparehistro ng sambahayan ng taong naka-insure o bagong Sertipiko ng Sambahayan na may mga nakanselang talaan ng pagpaparehistro ng sambahayan	☉											☉	☉		
<b>Dokumento ng pagkakakilanlan ng benepisyaryo</b>	☉											☉	☉		
<b>Ang mga tagapagmana o iba pang hindi natukoy na mga benepisyaryo ay kailangang magbigay ng naka-print na kopya ng transcript ng rehistro ng sambahayan, transcript ng rehistro ng elektronikong sambahayan, o bagong sertipiko ng sambahayan na inilimbag na inisyu sa loob ng huling tatlong buwan</b>	☉											☉	☉		
Ulat ng diagnosis ng doktor <sup>Tandaan 3</sup>		☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉					☉	☉
Mga orihinal na resibo at mga detalye ng mga gastos							☉								
Kaugnay na ulat sa pagsusulit/pagsusuri <sup>Tandaan 4</sup>		☉				☉		☉							
Sertipiko ng kapanganakan/bagong sertipiko ng sambahayan na naglalaman na ng mga talaan ng kapanganakan o kaugnay na dokumento ng patunay											☉				
Bagong Household Certificate na naglalaman ng marital status o kaugnay na dokumento ng patunay										☉					
Liham ng Awtorisasyon ng Tagapagmana <sup>Tandaan 6</sup>	☉														
Photocopy ng resibo ng pagbabayad ng Insurance sa paggawa													☉	☉	☉

- Tandaan 1: Tingnan ang nakaraang pahina para sa pangkalahatang Declaration of Inquiry Consent. Kapag ina-access ang mga rekord ng ospital na nangangailangan ng isang partikular na liham ng pahintulot, ibigay ng Cathay Life ang partikular na liham ng pahintulot.
- Tandaan 2: Sa kaso ng pag-amputate, ang naputol na biyas ay dapat tukuyin. Sa kaso ng pagkawala ng paggana ng joint (kasu-kasuan) at kapansanan sa paggalaw, ang hanay ng paggalaw (anggulo) ng joint ay dapat tukuyin. Sa kaso ng kapansanan na sanhi ng pagkawala ng iba pang mga function, ang kapansanan ay dapat tukuyin. Kung sakaling hindi mapangalagaan ng tao ang kaniyang sarili, ang lugar kung saan nangangailangan ang tao ng tulong (pagkain, damit, tirahan, transportasyon, pagsusuot at paghubad ng damit, paggamit ng palikuran), at ang antas ng tulong na kailangan ng tao ay dapat matukoy.
- Tandaan 3: **Iminumungkahi ng Cathay Life na hilingin sa mga doktor na tandaan ang diagnosis na code ng pagkakakasakit mula sa International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10) upang mapabilis ang pagsusuri ng claim.**
- Tandaan 4: Dapat ilakip ng mga ngayon pa lang nagkaroon ng kanser ang ulat ng biopsy o iba pang nauugnay na eksaminasyon (pagsusuri ng dugo, ultra-sound ng tiyan, CT scan, atbp.) Ang mga taong may talamak na myocardial infarction ay dapat ikabit ang ulat ng electrocardiogram at cardiac enzyme. Ang mga pasyenteng may iba pang kritikal na sakit/mga partikular na kondisyon (cerebrovascular accident, paralysis, Parkinson's disease, benign brain tumor, poliomyelitis, matinding trauma sa ulo, atbp.) sumanguni sa paliwanag sa ulat sa diagnosis ng kapansanan (Tandaan 2).
- Tandaan 5: Kapag nag-a-apply ang mga aplikante para sa mga claim sa operasyon, tiyaking ipahiwatig ang pangalan ng operasyon sa ulat ng diagnosis o hilingin sa ospital na isaad ang code ng saklaw ng National Health Insurance.
- Tandaan 6: Kung ang tatanggap ng mga claim sa insurance ay ang tagapagmana ng benepisyaryo o ang taong karapat-dapat na tumanggap ng refund na nonforfeiture na halaga o ang mga premium ng insurance ay ang tagapagmana ng aplikante para sa insurance, kinakailangan ang dokumentong ito.

**Mga Abiso:**

- I. Ang mga dokumento sa itaas ay kinakailangan upang mag-apply para sa mga pangkalahatang claim sa Insurance; dapat ipaalam ng claims officer sa aplikante ang mga aktuwal na dokumento na kinakailangan para sa pagrepaso sa claim.
- II. Ang aplikante ay maaaring magbigay ng mga dokumento ng patunay para sa mga aksidenteng insidente ng pinsala (hal., ulat ng pu li sya, ulat ng aksidente sa trapiko) upang mapabilis ang proseso ng pagsusuri.
- III. Kapag nag-a-apply para sa aksidenteng pinsala sa buong medikal na reimbursement, ang mga kopya ng resibo ay katanggap-tanggap.
- IV. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, i-dial ang paggamit ng hotline ng serbisyo (i-dial ang toll-free customer service hotline 0800036599 sa mga landline; i-dial ang toll number 02-21626201 sa mobile phone) o gamitin ang online na serbisyo ng telepono (path: Cathay Life official website homepage > Makipag-ugnayan sa Amin > (Service Line) Customer Service Hotline > Online Telephone) o international consultation toll hotline (+886-2-55595110 pindutin ang 1).
- V. Bilang tugon sa mga binago sa Insurance Act, ang mga katagang "may-kapansanan" at "kapansanan" ay ini-adjust simula Hunyo 15, 2018. Ang mga karapatan at interes ng mga may-ari ng policy ay nananatiling hindi naapektuhan. Para sa mga detalye, sumangguni sa seksiyon na Mga Panuntunan at Patakaran sa opisyal na website ng Cathay Life Insurance.

# Declaration of Inquiry Consent

Ang may-lagda, Kibo, para sa layunin ng pagbibigay ng awtorisasyon sa Cathay Life Insurance Co., Ltd. (mula rito ay tinutukoy bilang Cathay Life Insurance)  Aplikasyon para sa pagbabayad ng insurance  Kinakailangan para sa insurance enrollment/pag-underwrite

upang i-verify ang pagkakakilanlan ng naka-insure Pangalan: Kibo  
National ID No.: A000000000 Petsa ng kapanganakan: 1 (buwan) 1 (petsa), \_\_\_ (taon)

Sa ilalim ng lagda  Magulang  asawa  bata  Iba pa (ng naka-insure), sumasang-ayon na ang Cathay Life Insurance ay maaaring maghanap, magtanong, kumuha ng mga medical record, tingnan, kopyahin, o kopyahin ang sumusunod na impormasyon ng iyong institusyon/unit bilang sanggunian at katibayan:

- I. Kasaysayang medikal.
- II. Impormasyon sa pagpapatala ng insurance.
- III. Kinakailangang impormasyon para sa aksidenteng ito sa insurance / insurance enrollment / insurance pag-underwrite (kabilang ang mga file sa nakasulat o elektronikong format).
- IV. Ihambing ang ulat ng autopsy (o death certificate) sa mga nauugnay na awtoridad sa instant query matching system para kumpirmahin ang katumpakan ng mga dokumento (death benefit application).

Sa

Lahat ng nauugnay na institusyong medikal, awtoridad ng pulisya, departamento ng bumbero, awtoridad sa kalusugan ng publiko, tanggapan ng mga tagausig, asosasyon ng Insurance sa buhay, asosasyon ng non-life insurance, kompanya ng Insurance, Immigration Agency ng Ministry of the Interior, o iba pang nauugnay na institusyon o tao.


◆ Sumasang-ayon ang nasa ibaba na ang mga photocopy ng pahintulot na ginawa ng Cathay Life ay maaaring gamitin, at ang photocopy ay may parehong legal na timbang sa orihinal na kopya.


**\*Pakilagay ang lagda at selyo ng may-lagda sa ibaba**

**\*Kung ang may-lagda ay isang menor-de-edad/sa ilalim ng pangangalaga o napapailalim sa isang utos ng pagsisimula ng tulong, ilagay ang lagda at selyo ng legal na kinatawan/tagapag-alaga/katulong**

Lagda ng may-lagda: Kibo  
National ID No.: A000000000  
Telepono: 0912345678  
Address: No. XXX, Sec. X, XXX Rd., Daan Dist.,  
Taipei City, Taiwan

Lagda ng legal na kinatawan/tagapag-alaga/assistant:  
National ID No.:  
Telepono:

Selyo: 

Selyo: 

1 (buwan) 2 (petsa), 2024 (taon)

## Kinakailangang Impormasyon ayon sa Personal Data Protection Act

Maaaring kolektahin ng Cathay Life Insurance ang iyong personal na impormasyon para sa pagbibigay ng mga nauugnay na serbisyo sa personal na insurance, pagpapatupad at pag-aayos ng reinsurance, kaluwagan sa ibang bansa, pag-apela at paglutas ng hindi pagkakaunawaan, panloob na kontrol ng kompanya, at pag-audit. Tanging ang impormasyong kailangan para sa reinsurance o para sa pagsasagawa ng outsourcing work ang ipoproseso at gagamitin sa ibang bansa. Ang lahat ng nakolektang impormasyon ay gagamitin lamang sa tagal ng panahon kung saan ang mga nabanggit na serbisyo ay magagamit at sa loob ng takdang panahon na itinakda ng mga regulasyon. Gagamitin ang impormasyon alinsunod sa batas ng Cathay Life Insurance sa Taiwan at mga ikatlong partido na nangangailangan ng impormasyon upang maisagawa ang mga nabanggit na serbisyo. Maaari mong bisitahin ang mga service center ng Cathay Life Insurance o gamitin ang service hotline ng Cathay Life Insurance para sa mga katanungan (i-dial ang toll-free customer service hotline 0800-036599 sa mga landline; i-dial ang toll number 02-2162-6201 sa mobile phone) o gamitin ang online na serbisyo ng telepono (path: Cathay Life official website homepage > Questions and Communication (Contact Us) Customer Service Hotline > Call Online Telephone) para magtanong, humiling ng pagbabasa, gumawa ng mga kopya, itama, dagdagan, o ihinto ang pangongolekta, pagproseso, o paggamit ng iyong personal na impormasyon, o upang tanggalin ang iyong personal na impormasyon. Gayunpaman, maaaring tanggihan ng Cathay Life Insurance ang iyong kahilingan kung hinihingi ng batas o dahil sa pangangailangan ng impormasyon para sa pagsasagawa ng trabaho. Kung mabigo kang magbigay ng kaugnay na personal na impormasyon, ang Cathay Life Insurance ay maaaring hindi makapagbigay sa iyo ng mga komprehensibong serbisyo dahil sa mga kinakailangan para sa maayos na pagpapatupad ng mga negosyo ng personal na insurance.



30005

00009

Pangunahing Impormasyon ng May-ari ng Policy

Naka-insure (Biktima) Impormasyon	(*)Numero ng Insurance Policy (Pinunan ng claims handler)				Student ID No.				Klase at Departamento														
					1314888				Klase ng White Rabbit														
	(*)Pangalan				(*)National ID No.				(*)Petsa ng Kapanganakan														
Kibo				A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				Hulyo 7, 2016															
(*)Address ng Tirahan												235 (Pakibigay ang buong address)				Hindi.XX, XX Rd., Daan Dist., Taipei City, Taiwan							
(*)Telepono			( )			Cellphone			0900000000			E-mail			Araw Buwan, Taon								
(*)Nag-a-apply para sa			<input checked="" type="checkbox"/> Hindi aksidenteng pangyayari (sakit) <input type="checkbox"/> Aksidenteng pangyayari (pinsala) (2)			(*)Petsa ng Application			Oktubre 1, 2020			Araw Buwan, Taon											
(*)Dahilan ng Pangyayari			Gastroenteritis			(*)Petsa ng Pangyayari			Setyembre 1, 2020			Araw Buwan, Taon											
Aplikasyon para sa mga espesyal na subsidy (Hindi kinakailangan kung hindi magagamit)												<input type="checkbox"/> Aplikasyon para sa mga espesyal na subsidy para sa pangunahing benepisyo ng operasyon ng mga mag-aaral sa senior high school at mas mababa at mga bata sa kindergarten na nakasasapat sa panukatan para sa mga subsidy sa Artikulo 11 ng insurance policy (kinakailangan ang dokumento ng sertipikasyon)											
(*)Uri ng Claim												<input type="checkbox"/> Pagkamatay (A) <input type="checkbox"/> Kapansanan (B) <input type="checkbox"/> Mga benepisyo sa kritikal na sakit - naaangkop lamang sa mga umibersidad at kolehiyo (C) <input checked="" type="checkbox"/> Mga gastos na medikal (E) <input type="checkbox"/> Kanser (G) <input type="checkbox"/> Mga pangsusuportang subsidy (N)											

<input type="checkbox"/> I-remit sa bank account ng benepisaryo <input checked="" type="checkbox"/> I-remit sa bank account ng benepisaryo (Magbigay ng photocopy ng passbook at punan ang mga field sa ibaba upang tukuyin ang paraan ng pagpapadala)											
(*)Paraan ng Pagkolekta ng Benepisyo sa Insurance		Pangalan ng Account				National ID No.				Account Number	
Kung hindi pipiliin, lahat ng benepisyo ay babayaran gamit ng mga tseke na hindi maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso		Ang ama ni Kibo				A 1 1 1 1 1 1 1 1 1				013000000	
		Bangko (Sangay)		Numero at Code ng Sangay		0130372					
<input type="checkbox"/> Tseke na hindi maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso <input type="checkbox"/> Tseke na maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso <input type="checkbox"/> Cash											
National ID No. ng Benepisaryo											
(Tanging ang mga benepisaryo na personal na kukuha ng bayad sa counter, mga benepisaryo na wala pang 7 taong gulang, o mga dayuhan ang maaaring pumili ng "tseke na maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso" o "cash" bilang paraan ng pagbabayad)											

Pahintulot para sa pagkolekta, pagproseso, at paggamit ng mga medical record, medikal at pagsusuri sa kalusugan, at iba pang personal na impormasyon (Espesyal na Pahintulot sa Personal na Impormasyon) Binasa at naunawaan ng may-lagda ang nasa itaas na Kinakailangang impormasyon alinsunod sa Personal Data Protection Act at sumasag-ayon na payagan ang Cathay Life Insurance na kolektahin, iproseso, at gamitin ang mga medical record, medikal at health check-up, at iba pang espesyal na personal na impormasyong saklaw ng mga parametro ng impormasyon na inabiso sa itaas, at upang payagan ang nabanggit na impormasyon na mailipat sa mga kompanya ng reinsurance na may mga ugnayan sa negosyo sa Cathay Life Insurance, upang magsagawa ng reinsurance o areglamente sa claim. Ipinahahayag ng may-lagda sa ibaba na ang pahintulot na ito ay pinahayag nang may malayang kalooban ng may-lagda.

Relasyon sa pagitan ng benepisaryo at ng naka-insure:  Parehong tao  Magulang  Lolo at Lola  Iba

(\*)May-lagda (ang naka-insure)/lagda ng benepisaryo: \_\_\_\_\_ (Kung ang naka-insure at ang benepisaryo ay magkaibang tao, kailangang magkabit ng lagda ang dalawang tao)

(\*)Lagda ng legal na kinatawan (tagapag-alaga): **Kibo Ang ama ni Kibo**  
(Kapag namatay ang naka-insure, ang lagda sa itaas ng benepisaryo ay kumakatawan lamang sa benepisaryo o sa kaniyang legal na kinatawan sa mga aplikasyon sa claim. Naunawaan ng benepisaryo ang Abiso at Deklarasyon sa itaas.)

1. Para sa insurance ng grupo ng mag-aaral para sa mga mag-aaral sa senior high school at sa ibaba na ibinibigay ng K-12 Education Administration ng Ministry of Education para sa 2020 academic year, kung saan ang benepisaryo ay namatay, ang benepisaryo ng death benefit ay ang tagapagmana; ang benepisaryo ng iba pang insurance ay ang mag-aaral. Kung ang benepisaryo ay isang menor-de-edad, ang opsyon ay maaaring piliin upang ipadala ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo (kinakailangan ang mga dokumentong nagpapadala ng i-remit ng Cathay Life Insurance ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo, sa gayon ay ituturing na naibayad na benepisaryo ang benepisyo.

2. Para sa insurance ng grupo ng mag-aaral para sa mga mag-aaral sa senior high school at sa ibaba na ibinibigay ng K-12 Education Administration ng Ministry of Education para sa akademikong taon ng 2019 at bago, ang benepisaryo ay dapat na legal na kinatawan ng naka-insure o ang mga magulang ng naka-insure para sa medikal na reimbursement, kapansanan, o mga pangsusuportang subsidy.

3. Para sa insurance ng grupo ng mag-aaral para sa mga mag-aaral sa senior high school at sa ibaba na ibinibigay ng K-12 Education Administration ng Ministry of Education para sa 2020 academic year, kung saan ang benepisaryo ay namatay, ang benepisaryo ng death benefit ay ang tagapagmana; ang benepisaryo ng iba pang insurance ay ang mag-aaral. Kung ang benepisaryo ay isang menor-de-edad, ang opsyon ay maaaring piliin upang ipadala ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo (kinakailangan ang mga dokumentong nagpapadala ng i-remit ng Cathay Life Insurance ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo, sa gayon ay ituturing na naibayad na benepisaryo ang benepisyo.

4. Para sa insurance ng grupo ng mag-aaral para sa mga mag-aaral sa senior high school at sa ibaba na ibinibigay ng K-12 Education Administration ng Ministry of Education para sa 2020 academic year, kung saan ang benepisaryo ay namatay, ang benepisaryo ng death benefit ay ang tagapagmana; ang benepisaryo ng iba pang insurance ay ang mag-aaral. Kung ang benepisaryo ay isang menor-de-edad, ang opsyon ay maaaring piliin upang ipadala ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo (kinakailangan ang mga dokumentong nagpapadala ng i-remit ng Cathay Life Insurance ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo, sa gayon ay ituturing na naibayad na benepisaryo ang benepisyo.

5. Para sa insurance ng grupo ng mag-aaral para sa mga mag-aaral sa senior high school at sa ibaba na ibinibigay ng K-12 Education Administration ng Ministry of Education para sa 2020 academic year, kung saan ang benepisaryo ay namatay, ang benepisaryo ng death benefit ay ang tagapagmana; ang benepisaryo ng iba pang insurance ay ang mag-aaral. Kung ang benepisaryo ay isang menor-de-edad, ang opsyon ay maaaring piliin upang ipadala ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo (kinakailangan ang mga dokumentong nagpapadala ng i-remit ng Cathay Life Insurance ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo, sa gayon ay ituturing na naibayad na benepisaryo ang benepisyo.

6. Para sa insurance ng grupo ng mag-aaral para sa mga mag-aaral sa senior high school at sa ibaba na ibinibigay ng K-12 Education Administration ng Ministry of Education para sa 2020 academic year, kung saan ang benepisaryo ay namatay, ang benepisaryo ng death benefit ay ang tagapagmana; ang benepisaryo ng iba pang insurance ay ang mag-aaral. Kung ang benepisaryo ay isang menor-de-edad, ang opsyon ay maaaring piliin upang ipadala ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo (kinakailangan ang mga dokumentong nagpapadala ng i-remit ng Cathay Life Insurance ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo, sa gayon ay ituturing na naibayad na benepisaryo ang benepisyo.

7. Para sa insurance ng grupo ng mag-aaral para sa mga mag-aaral sa senior high school at sa ibaba na ibinibigay ng K-12 Education Administration ng Ministry of Education para sa 2020 academic year, kung saan ang benepisaryo ay namatay, ang benepisaryo ng death benefit ay ang tagapagmana; ang benepisaryo ng iba pang insurance ay ang mag-aaral. Kung ang benepisaryo ay isang menor-de-edad, ang opsyon ay maaaring piliin upang ipadala ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo (kinakailangan ang mga dokumentong nagpapadala ng i-remit ng Cathay Life Insurance ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo, sa gayon ay ituturing na naibayad na benepisaryo ang benepisyo.

8. Para sa insurance ng grupo ng mag-aaral para sa mga mag-aaral sa senior high school at sa ibaba na ibinibigay ng K-12 Education Administration ng Ministry of Education para sa 2020 academic year, kung saan ang benepisaryo ay namatay, ang benepisaryo ng death benefit ay ang tagapagmana; ang benepisaryo ng iba pang insurance ay ang mag-aaral. Kung ang benepisaryo ay isang menor-de-edad, ang opsyon ay maaaring piliin upang ipadala ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo (kinakailangan ang mga dokumentong nagpapadala ng i-remit ng Cathay Life Insurance ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo, sa gayon ay ituturing na naibayad na benepisaryo ang benepisyo.

Kung ang benepisaryo ay ang mag-aaral, piliin ang "Ipadala sa bank account ng benepisaryo" upang ipadala ang bayad sa account ng benepisaryo. Kung ang benepisaryo ay menor-de-edad, maaaring piliin ng benepisaryo na "I-remit sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo" upang ipadala ang bayad sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo. Kailangan ang mga lagda ng parehong benepisaryo at legal na kinatawan.

Kung hindi nakakabit ang opisyal na selyo ng paaralan, hihilingin ng Cathay Life Insurance sa paaralan na i-verify ang enrollment ng estudyante online.

(*)Field ng Naka-insure sa Sertipikasyon ng Paaralan											
Naka-insure na Paaralan			Taitai Kindergarten						Opisyal na Selyo / Selyo ng Insurance ng Mag-aaral		
Code ng Paaralan			XXXXXX								
Address ng Paaralan			296, Sec. 4, Ren'ai Rd., Daan Dist., Taipei City, Taiwan								
Telepono			02-27551399								
Punong-Guro (Pangulo) o Deputy			XXXXXX						Selyo ng trabaho		
Paghawak ng Mga Tauhan			XXXXXX						Lagda o selyo		
Sa pamamagitan nito, vine-verify namin na ang naka-insure na tinukoy sa application form na ito ay isang mag-aaral ng paaralan at naka-enroll sa insurance ng grupo ng mag-aaral.											
(*)Pangunahing Officer											
Pangalan ng case officer			Hindi kinakailangan para sa may-ari ng policy						Officer		
Code ng departamento									Officer		
Contact Number			Landline: ( )						Officer		



(\*) = Mga kailangang field Sa kasong anumang mga pagkakaiba sa mga pahayag at kasunduan, ang mga nilalaman ng application form sa pag-claim sa wikang Chinese ay mananaig

Pangunahing Impormasyon ng May-ari ng Policy

Naka-insure (Biktima) Impormasyon	(*)Numero ng Insurance Policy (Pinunan ng claims handler)	Student ID No.	Klase at Departamento
	(*)Pangalan	(*)National ID No.	(*)Petsa ng Kapanganakan
	Kibo	A 0 0 0 0 0 0 0 0 0	July 7, 2016 Araw Buwan, Taon
(*)Address ng Tirahan	Hindi.XX, XX Rd., Daan Dist., Taipei City, Taiwan		
(*)Telepono	Cellphone 0900000000	E-mail	
(*)Nag-a-apply para sa	<input checked="" type="checkbox"/> Hindi aksidenteng pangyayari (sakit) (1) <input type="checkbox"/> Aksidenteng pangyayari (pinsala) (2)	(*)Petsa ng Application	Okubre 1, 2020 Araw Buwan, Taon
(*)Dahilan ng Pangyayari	Gastroenteritis	(*)Petsa ng Pangyayari	Setyembre 1, 2020 Araw Buwan, Taon
Aplikasyon para sa mga espesyal na subsidy (Hindi kinakailangan kung hindi magagamit)	<input type="checkbox"/> Aplikasyon para sa mga espesyal na subsidy para sa pangunahing benepisyo ng operasyon ng mga mag-aaral sa senior high school at mas mababa at mga bata sa kindergarten na nakasapat sa panukat para sa mga subsidy sa Artikulo 11 ng insurance policy (kinakailangan ang dokumento ng sertipikasyon)		
(*)Uri ng Claim	<input type="checkbox"/> Pagkamatay (A) <input type="checkbox"/> Kapansanan (B) <input type="checkbox"/> Mga benepisyo sa kritikal na sakit - naaangkop lamang sa mga unibersidad at kolehiyo (C) <input checked="" type="checkbox"/> Mga gastos na medikal (E) <input type="checkbox"/> Kanser (G) <input type="checkbox"/> Mga pangsपोर्टang subsidy (N) Tandaan: Bilang tugon sa mga binago sa Insurance Act, ang mga katagang "may-kapansanan" at "kapansanan" ay ini-adjust simula Hunyo 15, 2018. Ang mga karapatan at interes ng mga may-ari ng policy ay nananatiling hindi maaapektuhan. Para sa mga detalye, sumangguni sa seksiyon na Mga Panuntunan at Patakarang sa opisyal na website ng Cathay Life Insurance.		

(*)Paraan ng Pagkolektang ng Benepisyo sa Insurance (Kung hindi pipiliin, lahat ng benepisyo ay babayaran gamit ang mga tseke na hindi maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso)	<input checked="" type="checkbox"/> I-remit sa bank account ng benepisaryo <input type="checkbox"/> I-remit sa bank account ng benepisaryo (Magbigay ng photocopy ng pasbook at punan ang mga field sa ibaba upang tukuyin ang paraan ng pagpapadala)				
Pangalan ng Account	Kibo	National ID No.	A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
Bangko (Sangay)	Cathay Life Insurance Songshan (Pangalan sa Chinese)	Numero at Code ng Sangay	0130372	Account Number	013000000
<input type="checkbox"/> Tseke na hindi maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso <input type="checkbox"/> Tseke na maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso <input type="checkbox"/> Cash					
National ID No. ng Benepisaryo		(Tanging ang mga benepisaryo na personal na kukuha ng bayad sa counter, mga benepisaryo na wala pang 7 taong gulang, o mga dayuhan ang maaaring pumili ng "tseke na maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso" o "cash" bilang paraan ng pagbabayad)			

**Pahintulot para sa pagkolekta, pagproseso, at paggamit ng mga medical record, medikal at pagsusuri sa kalusugan, at iba pang personal na impormasyon (Espesyal na Pahintulot sa Personal na Impormasyon)**  
Binasa at naunawaan ng may-lagda ang nasa itaas na Kinakailangang impormasyon alinsunod sa Personal Data Protection Act at sumasang-ayon na magbigay sa pagpapadala ng mga medical record, medikal at health check-up, at iba pang espesyal na personal na impormasyong saklaw ng mga parametro ng impormasyon na inabiso sa itaas, at upang magbigay ng impormasyon na mailipat sa mga kompanya ng reinsurance na may mga ugnayan sa negosyo sa Cathay Life Insurance, upang magsagawa ng reinsurance o araglamante sa claim. Ipinahahayag ng may-lagda sa ibaba na ang pahintulot na ito ay ipinahayag nang may malayang kalooan ng may-lagda.

Relasyon sa pagitan ng benepisaryo at ng naka-insure:  Parehong tao  Magulang  Lolo at Lola  Iba \_\_\_\_\_  
(Kung ang naka-insure at ang benepisaryo ay magkaibang tao, kailangang magkabit ng lagda ang dalawang tao)  
(\*)May-lagda (ang naka-insure)/lagda ng benepisaryo:  
(\*)Lagda ng legal na kinatawan (tagapag-alaga): **Kibo**  
(Kangag namatay ang naka-insure, ang lagda sa itaas ng benepisaryo ay kumakatawan lamang sa benepisaryo o sa kaninang legal na kinatawan sa mga aplikasyon sa claim. Naunawaan ng benepisaryo ang Abiso at Deklarasyon sa itaas.)

- 1. Para sa insurance ng grupo ng mag-aaral para sa senior high school at sa ibaba na ibimbayag ng K-12 Education Administration ng Ministry of Education para sa 2020 academic year, kung saan ang benepisaryo ay namatay, ang benepisaryo ng death benefit ay ang tagapagmana; ang benepisaryo ng medical record, medikal at health check-up, at iba pang espesyal na personal na impormasyon ay ang mag-aaral. Kung ang benepisaryo ay isang menor-de edad, ang opsiyon ay maaaring ipadala ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo (kinakailangan ang mga dokumento ng legal na kinatawan ng benepisaryo).
- 2. Para sa insurance ng grupo ng mag-aaral para sa senior high school at sa ibaba na ibimbayag ng K-12 Education Administration ng Ministry of Education para sa 2020 academic year, kung saan ang benepisaryo ay namatay, ang benepisaryo ng death benefit ay ang tagapagmana; ang benepisaryo ng medical record, medikal at health check-up, at iba pang espesyal na personal na impormasyon ay ang mag-aaral. Kung ang benepisaryo ay isang menor-de edad, ang opsiyon ay maaaring ipadala ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo (kinakailangan ang mga dokumento ng legal na kinatawan ng benepisaryo).
- 3. Para sa insurance ng grupo ng mag-aaral para sa senior high school at sa ibaba na ibimbayag ng K-12 Education Administration ng Ministry of Education para sa 2020 academic year, kung saan ang benepisaryo ay namatay, ang benepisaryo ng death benefit ay ang tagapagmana; ang benepisaryo ng medical record, medikal at health check-up, at iba pang espesyal na personal na impormasyon ay ang mag-aaral. Kung ang benepisaryo ay isang menor-de edad, ang opsiyon ay maaaring ipadala ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo (kinakailangan ang mga dokumento ng legal na kinatawan ng benepisaryo).
- 4. Para sa insurance ng grupo ng mag-aaral para sa senior high school at sa ibaba na ibimbayag ng K-12 Education Administration ng Ministry of Education para sa 2020 academic year, kung saan ang benepisaryo ay namatay, ang benepisaryo ng death benefit ay ang tagapagmana; ang benepisaryo ng medical record, medikal at health check-up, at iba pang espesyal na personal na impormasyon ay ang mag-aaral. Kung ang benepisaryo ay isang menor-de edad, ang opsiyon ay maaaring ipadala ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo (kinakailangan ang mga dokumento ng legal na kinatawan ng benepisaryo).
- 5. Para sa insurance ng grupo ng mag-aaral para sa senior high school at sa ibaba na ibimbayag ng K-12 Education Administration ng Ministry of Education para sa 2020 academic year, kung saan ang benepisaryo ay namatay, ang benepisaryo ng death benefit ay ang tagapagmana; ang benepisaryo ng medical record, medikal at health check-up, at iba pang espesyal na personal na impormasyon ay ang mag-aaral. Kung ang benepisaryo ay isang menor-de edad, ang opsiyon ay maaaring ipadala ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo (kinakailangan ang mga dokumento ng legal na kinatawan ng benepisaryo).

Kung ang benepisaryo ay namatay, ang benepisaryo ang magiging tagapagmana; ang benepisaryo ng iba pang benepisyo ng insurance ay ang mag-aaral.

Kinakailangan ang opisyal na selyo ng Insurance sa paaralan/mag-aaral

(*)Field ng Naka-insure sa Sertipikasyon ng Paaralan	
Naka-insure na Paaralan	Taitai Kindergarten
Code ng Paaralan	XXXXXX
Address ng Paaralan	296, Sec. 4, Ren'ai Rd., Daan Dist., Taipei City, Taiwan
Telepono	02-27551399
Punong-Guro (Pangulo) o Deputy	XXXXXX Selyo ng trabaho
Paghawak ng Mga Tauhan	XXXXXX Lagda o selyo

Ang isang rubber stamp na may buong pangalan ng paaralan ay maaaring gamitin bilang kapalit ng opisyal na selyo ng paaralan (opisyal na selyo / selyo ng insurance ng mag-aaral)



Sa pamamagitan nito, vine-verify namin na ang naka-insure na tinukoy sa application form na ito ay isang mag-aaral ng paaralan at naka-enroll sa insurance ng grupo ng mag-aaral.

(*)Pangunahing Officer	
Pangalan ng case officer	
Code ng departamento	
Contact Number	Landline: ( )

Hindi kinakailangan para sa may-ari ng policy



# Cathay Life Insurance Co., Ltd. application form sa Pag-areglo ng Claim Appendix (1)

## Pangunahing Impormasyon ng Biktima

(*)Pangalan	<b>Kibo</b>	(*)National ID No.	<b>A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</b>
-------------	-------------	--------------------	------------------------------

### Mga Paraan ng Pagbabayad ng Claim

Paraan ng Pagtanggap	<input checked="" type="checkbox"/> Mag-remit sa bank account ng benepisyaryo (punan ang impormasyon ng account)	Tukuyin ang numero ng national ID ng benepisyaryo sa field ng national ID No. sa impormasyon ng account para mapadali ang pagbibigay ng tseke.
	<input type="checkbox"/> Tseke na hindi maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso	
	<input type="checkbox"/> I-remit sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisyaryo (punan ang impormasyon ng account)	
	<input type="checkbox"/> Tseke na maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso (Tanging ang mga benepisyaryo na personal na kokolekta ng bayad sa counter, mga benepisyaryo na wala pang 7 taong gulang, o mga dayuhan ang maaaring pumili ng paraan ng pagbabayad sa kaliwa)	

Impormasyon ng Account	Pangalan ng Account	<b>Kibo Jr.</b>	National ID No.	<b>A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2</b>
	Bangko (Sangay)	<b>Cathay Life Insurance Songshan</b> <small>(Pangalan sa Chinese)</small>	Numero at Code ng Sangay	<b>0130372</b>
			Account Number	<b>0140000000</b>
	Pangalan ng Account	<b>Kibo Sr.</b>	National ID No.	<b>A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3</b>
	Bangko (Sangay)	<b>Cathay Life Insurance Songshan</b> <small>(Pangalan sa Chinese)</small>	Numero at Code ng Sangay	<b>0130372</b>
			Account Number	<b>0150000000</b>
	Pangalan ng Account		National ID No.	
	Bangko (Sangay)		Numero at Code ng Sangay	
			Account Number	

- Ang parehong paraan ng pagbabayad ay dapat piliin para sa mga aplikasyon para sa benepisyaryo sa pagkamatay ng maraming benepisyaryo.
- Kung hindi maisagawa ang pag-remit dahil ang remittance account ay mali, binago, o na-withdraw, ang kompanya ay maaaring magpatuloy sa pagbabayad sa pamamagitan ng mga tseke na hindi maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso.
- Ayon sa mga tuntunin at kondisyon ng insurance policy, kapag ang benepisyaryo ay nag-a-apply para sa mga benepisyaryo ng Insurance, ang kompanya ay maaaring humiling sa naka-insure o sa benepisyaryo na magbigay ng pahintulot para sa pag-access sa mga medical record at ang lahat ng gastos sa pagsusuri ay sasagutin ng kompanya.
- Sumangguni sa sumusunod na pahina para sa mga dokumento ng aplikasyon na kinakailangan para sa mga pagbabayad ng claim. Gayunpaman, ang mga bagay sa pagbabayad ay dapat matukoy batay sa mga tuntunin at kondisyon ng insurance policy.
- Ayon sa "Regulations Governing the Deduction and Payment of the Supplementary Insurance Premium of the National Health Insurance", kung ang pagkaantala ng interes para sa pag-areglo ng claim ng isang insurance policy ay umabot sa NTS20,000, ang pandagdag na premium ng Insurance ay ibabawas alinsunod sa karagdagang insurance premium rate sa mga regulasyon. Gayunpaman, ang supplementary insurance premium ay maaaring hindi ibilang para sa dalawang sumusunod na kategorya ng mga indibidwal sa pagharap ng mga sumusunod na dokumento para sa aplikasyon sa claim: (1) Mga sambahayan na mababa ang kinikita: Isumite ang mga balidong pangsuportang dokumento ng mga sambahayan na nasa middle-low-income na inaprubahan ng social welfare authority. (2) Mga indibidwal na hindi karapat-dapat para sa pagpapatala o nawalan ng kanilang pagkakarapat-dapat: Photocopy ng pasaporte para sa mga national na hindi Taiwanese; registration certificate ng sambahayan na inisyu sa huling 3 buwan para sa mga Taiwanese na may kinanselang pagpaparehistro ng sambahayan.
- Kung nag-a-apply para sa benepisyaryo sa pagkamatay, sumasang-ayon ang may-lagda na payagan ang kompanya na ihambing ang ulat ng autopsy (o death certificate) sa mga sistema ng pagtutugma ng instant query ng mga kaugnay na awtoridad upang kumpirmahin ang katumpakan ng mga dokumento. Kung ang isang pangyayari at mga kaugnay na dokumento na ginamit ng benepisyaryo upang mag-apply para sa pagbabayad ng claim-settlement ay napatunayang hindi totoo, ang may kasalanan ay dapat umako sa mga legal na responsibilidad ng Civil Code, ng Criminal Code, at iba pang nauugnay na legal na responsibilidad.
- Kapag ang isang claim sa insurance na inilapat ng isang benepisyaryo ay kalakip ng korte ng batas, ngunit ang claim sa Insurance ay kinakailangan upang mapanatili ang pang-araw-araw na buhay ng benepisyaryo at ng kaniyang pamilya, ang benepisyaryo ay maaaring gumamit ng pahayag o deklarasyon ng pagtutol alinsunod sa Artikulo 122 ng Compulsory Enforcement Act sa ahensyang nagpapatupad.
- Kinakailangang Impormasyon ayon sa Personal Data Protection Act:** Kinokolekta ng Cathay Life Insurance ang iyong personal na impormasyon para sa layunin ng pagsasagawa ng serbisyo sa customer, pag-solicit, pag-underwrite, mga claim, pagpreserba ng kontrata, reinsurance, tulong sa ibang bansa, recourse, pagresolba ng apela at salungatan, internal na kontrol ng kompanya, pag-audit, at iba pang pangangailangana alinsunod sa mga nauugnay na regulasyon na itinakda sa Personal Data Protection Act at Artikulo 177-1 ng Insurance Act (kabilang ang mga medical record, medikal at pagsusuri sa kalusugan, at iba pang espesyal na impormasyon). Tanging ang impormasyong kailangan para sa reinsurance o para sa pagsasagawa ng outsourcing work ang ipoprosoo at gagamitin sa ibang bansa. Ang lahat ng nakolektang impormasyon ay gagamitin lamang sa tagal ng panahon kung saan ang mga nabanggit na serbisyo ay magagamit at sa loob ng takdang panahon na itinakda ng mga regulasyon. Ang impormasyon ay gagamitin alinsunod sa batas ng kompanya sa Taiwan at mga ikatlong partido na nangangailangan ng impormasyon upang maisagawa ang mga nabanggit na serbisyo. Maaari mong bisitahin ang mga service center ng kompanya o gamitin ang hotline ng serbisyo ng kompanya (i-dial ang toll-free customer service hotline 0800036599 sa mga landline; i-dial ang toll number 02-21626201 sa mobile phone) o gamitin ang online na serbisyo ng telepono (path: Cathay Life official website homepage > Makipag-ugnayan sa Amin > (Service Line) Customer Service Hotline > Online Telephone) para magtanong, humiling ng pagbabasa, gumawa ng mga kopya, itama, dagdagan, o ihinto ang pangangolekta, pagproseso, o paggamit ng iyong personal na impormasyon, o upang tanggalin ang iyong personal na impormasyon. Gayunpaman, maaaring tanggihan ng kompanya ang iyong kahilingan kung hinihingi ng batas o dahil sa pangangailangan ng impormasyon para sa pagsasagawa ng trabaho. **Kung hindi ka magbibigay ng kaugnay na personal na impormasyon, maaaring hindi maprooso ng Cathay Life Insurance ang iyong aplikasyon sa pag-areglo ng claim.**

Lagda ng benepisyaryo:

**Kibo Jr.** **Kibo Sr.**

Legal na kinatawan (tagapag-alaga):

## Mga Dokumentong Kinakailangan para sa Mga Pagbabayad sa Claim

Dokumento ng Aplikasyon	Benepisyaryo	Benepisyaryo ng medical insurance	Benepisyaryo sa kapansanan	Mga pangsuportang subsidy	Benepisyaryo sa pagkamatay	Mga espesyal na subsidy para sa kritikal na mga benepisyaryo sa operasyon (limitado sa full-time na mga mag-aaral na tumatanggap ng mga subsidy para sa mga premium ng insurance)
Application Form sa Pag-claim sa insurance ng grupo ng paaralan		V	V	V	V	V
Ulat sa medikal na diagnosis (Tandaan 5)		V				V
Mga resibo para sa mga gastusing medikal		V (Tandaan 1)				V (Tandaan 1)
Ulat sa diagnosis ng kapansanan, card ng kapansanan, o iba pang sertipikasyon ng kapansanan			V			
Death certificate o ulat ng autopsy					V	
Transcript ng rehistro ng sambahayan na may pag-alis ng naka-insure					V	
Sertipiko ng relasyon sa pagitan ng benepisyaryo at ng naka-insure (Tandaan 2)		(Tandaan 2)	(Tandaan 2)	(Tandaan 2) V (Tandaan 3)	V	
Impormasyon sa pagpaparehistro ng paaralan (o photocopy ng impormasyon sa pagpapatala) (Pakidikit ang selyo ng trabaho ng handling personnel)		V (Tandaan 4)	V (Tandaan 4)		V (Tandaan 4)	V (Tandaan 4)
Sertipikasyon ng pagkakakilanlan para sa mga subsidy sa premium ng insurance						V
Form ng pahayag at pagpayag ng legal na tagapagman					V (Tandaan 5)	
Mga kaugnay na dokumento para sa panlabas na edukasyon			(Tandaan 7)		(Tandaan 7)	

Tandaan 1: Upang mag-apply para sa benepisyaryo ng medical insurance, ang ulat ng diagnosis at mga resibo para sa mga gastusing medikal ay dapat na ibigay (kung sa halip ay isang kopya o photocopy ang ibinigay, ang opisyal na selyo ng ospital o iba pang mga espesyal na selyo ay dapat na nakakabit bilang katibayan).

Tandaan 2: Ang sertipiko ng relasyon sa pagitan ng benepisyaryo at ng naka-insure (hal., transcript ng rehistro ng sambahayan at sertipiko ng dependency) ay dapat patunayan na ang benepisyaryo ay ang legal na kinatawan, legal na tagapagmana, tagapag-alaga, o de facto na umaasa ng naka-insure, o ang kaugnayan ng pamilya at antas ng pagkakarapat-dapat. Ang mga dokumentong ito ay kinakailangan din para mag-apply para sa mga benepisyaryo sa medical insurance, mga benepisyaryo sa kapansanan, at mga pangsuportang subsidy para sa group insurance para sa mga mag-aaral sa senior high school at mas mababa na ibinibigay ng K-12 Education Administration ng Ministry of Education para sa at bago ang academic year na 2019.

Tandaan 3: Ang pagkakakilanlan ng benepisyaryo ng mga pangsuportang subsidy ay dapat patunayan ang kaligtasan ng naka-insure isang taon pagkatapos ng kapansanan (hal., transcript ng rehistro ng sambahayan).

Tandaan 4: Maaaring ilagay ng paaralan ang opisyal na selyo nito o selyo ng insurance ng estudyante upang patunayan ang katayuan ng pagpapatala ng naka-insure; ang impormasyon sa pagpaparehistro ng paaralan ay maaaring ibigay para sa mga mag-aaral sa elementarya o mas mataas; ang mga anak ng mga institusyon ng serbisyo sa edukasyon ay maaaring magbigay ng impormasyon sa pagpapatala.

Tandaan 5: Hindi kailangan ang mga dokumentong ito para makapag-apply para sa mga benepisyaryo sa pagkamatay para sa mga patakaran ng insurance ng grupo ng mga estudyanteng nasa senior high school at mas mababa pa na ibinigay ng K-12 Education Administration ng Ministry of Education para sa 2019 academic year at bago pa, kung ang benepisyaryo ay hindi ang legal na tagapagmana.

Tandaan 6: **Iminungkahi ng Cathay Life na hilingin sa mga doktor na tandaan ang diagnosis na code ng pagkakasakit mula sa International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10) upang mapabilis ang pagsusuri ng claim.**

Tandaan 7: Kapag nag-file ng aplikasyon para sa pagbabayad ng insurance dahil sa paglahok sa panlabas na edukasyon, ibinigay ang plano sa pagpapatupad na inaprubahan at ipinasa ng paaralan o institusyon sa educare service at mga dokumento ng sertipikasyon para sa paglahok sa panlabas na edukasyon alinsunod sa mga kaugnay na regulasyon ng Ministry of Education para sa panlabas na edukasyon (kung menor-de-edad ang naka-insure, ibigay ang sertipiko ng pagpayag ng magulang o legal na kinatawan para sa panlabas na edukasyon).

Tandaan 8: Kapag nag-apply ang benepisyaryo para sa mga benepisyaryo ng insurance, maaaring hilingin ng Kompanya sa benepisyaryo, kung kinakailangan, na magbigay ng iba pang kaugnay na dokumento bilang karagdagan sa mga tinukoy na sa talaan sa itaas. Bilang karagdagan, maaaring i-access ng Kompanya, kung kinakailangan, ang mga medical record ng naka-insure (dapat na ibigay ang Declaration of Inquiry Consent), at lahat ng gastos ay sasagutin ng Kompanya.



303004



00013



Ang biktima ay ang empleyado

(\*) = Mga kailangang field  
Sa kaso ng anumang mga pagkakaiba sa mga pahayag at kasunduan, ang mga nilalaman ng application form sa pag-claim sa wikang Chinese ay mananaig

Cathay Life Insurance Co., Ltd. application form sa Pag-areglo ng Claim

Naka-insure na Unit	(*)Pangalan ng Kompanya Fujiko Fujio Studio		Planta F	Departamento Komiks	Unified Business Number	1	2	3	4	5	6	7	8
(*) Impormasyon ng Biktima	Pangalan	National ID No.			Petsa ng Kapanganakan		Relasyon sa pagitan ng Biktima at Empleyado						
	Kibo	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impormasyon ng Empleyado <small>(Ang impormasyon sa mga seksiyon na nakabalangkas sa bold ay hindi kinakailangan kung ang biktima ay ang empleyado)</small>	Pangalan	*)Numero ng Insurance Policy		(*)Marka									
	Hindi kinakailangan kung biktima = empleyado												
(*)Address ng Empleyado	11016 (Pakibigay ang buong address) 296, Sec. 4, Ren'ai Rd., Daan Dist., Taipei City, Taiwan												
(*)Telepono ng Empleyado	(02) 2700-0000	Ext. 1000	Cellphone	0912345678	Email	doramixxx@gmail.com							
(*)Uri ng Aksidente	<input type="checkbox"/> Hindi aksidenteng pangyayari (sakit) <input checked="" type="checkbox"/> Aksidenteng pangyayari (pinsala)			(*)Petsa ng Application		Disyembre 31, 2019							
(*)Paglalarawan sa pangyayari	Bali			(*)Petsa ng Pangyayari		Disyembre 25, 2019							
(*)Uri ng Claim sa Benepisyo ng Insurance <small>(Inutang ang pagpili ng marami)</small>	<input type="checkbox"/> Pagkamatay <input type="checkbox"/> Kapansanan <input type="checkbox"/> Nakamamatay na sakit (itinalagang sakit) <input checked="" type="checkbox"/> Mga gastos sa medical <input type="checkbox"/> Kanser <input type="checkbox"/> Regular na pagbabayad ng benepisyo sa insurance (kinikita sa suporta at kinikita para sa kapansanan) <input type="checkbox"/> Subsidy (panganganak) <input type="checkbox"/> Pangmatagalang pangangalaga <small>Tandaan: Bilang tugon sa mga binago sa Insurance Act, ang mga katagang "may-kapansanan" at "kapansanan" ay ini-adjust simula Hunyo 15, 2018. Ang mga karapatan at interes ng mga may-ari ng policy ay nananatiling hindi mapapukutan. Para sa mga detalye, sumangguni sa seksiyon na Mga Panuntunan at Patakaran sa opisyal na website ng Cathay Life Insurance.</small>												
Lokasyon ng Aksidenteng Pangyayari	Ren'ai-Dunhua Roundabout			Paglalarawan ng Trabaho		Assistant ng comic artist							
Impormasyon ng Aksidenteng Pangyayari	Nahagip ng kotse na tumawid ng red light habang pauwi												
Unit na Nagsumite ng Ulat	Bird Cage Precinct	Petsa nang Inilulat	Disyembre 25, 2019	Opisyal ng Pulis ng Kaso	Ryotsu	Telepono	02-2700001						
(*) Paraan ng Pagkolekta ng Benepisyo sa Insurance <small>(Kung hindi napili, lahat ng benepisyo ay babayaran gamit ang mga tseke na hindi maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso)</small>	<input type="checkbox"/> I-remit sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo. (Kung ang benepisaryo ay isang menor-de-edad, maaaring piliin ang opsiyon para i-remit ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo. Pagkatapos i-remit ng Cathay Life Insurance ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo, sa gayon ay ituturing na naibayad na sa benepisaryo ang benepisyo.) <input checked="" type="checkbox"/> I-remit sa bank account ng benepisaryo na itinalaga sa ibaba. <input type="checkbox"/> I-remit sa bank account ng benepisaryo na nakatalaga sa "Fingertip". (Hindi kailangan ang sumusunod na impormasyon ng account) (Kung ang miyembro ng pamilya ng empleyado ay nag-apply para sa "medical reimbursement", maaaring piliin ang opsiyon na i-remit sa bank account ng empleyado. Dapat punan ng aplikante ang Form ng Kasunduan sa Remittance para sa Medical Reimbursement ng Miyembro ng Pamilya sa ibaba.) <input type="checkbox"/> Tseke na hindi maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso. (Tukuyin ang national ID number ng benepisaryo na nasa field sa kanan para mapadali ang pagbibigay ng tseke)												
	Impormasyon ng Account	Pangalan ng Account	Kibo		National ID No. ng Benepisaryo	A00000000							
	Bangko (Sangay)	Cathay Life Insurance Songshan <small>(Pangalan sa Chinese)</small>		Code ng Koneksyon ng Sangay	0	1	3	0	3	7	2	Account Number	1000000001
<b>Form ng Kasunduan sa Remittance para sa Medical Reimbursement ng Miyembro ng Pamilya</b> Ang may-lagda, (ang biktima) ay miyembro ng pamilya ng empleyado _____, at sa pamamagitan nito ay sumasang-ayon na ipadala ang mga benepisyo ng medical insurance sa application na ito sa itinalagang account ng empleyado sa isang bangko (ibinigay ang impormasyon ng account sa field sa itaas). Pagkaraang matapos ang pag-remit, magwawakas ang obligasyon ng iyong kompanya na bayaran ang mga benepisyo ng medical insurance sa mga may-lagda para sa aplikasyong ito. Nilagdaan ang Kasunduang ito bilang katibayan ng nasa itaas.													
Sa Cathay Life Insurance Co., Ltd. May-lagda (biktima): _____ (lagda o selyo) Telepono: _____													
<b>Pahintulot para sa pagkolekta, pagproseso, at paggamit ng mga medical record, medikal at pagsusuri sa kalusugan, at iba pang personal na impormasyon (Espesyal na Pahintulot sa Personal na Impormasyon)</b> Binasa at naunawaan ng may-lagda ang nasa itaas na Kinakailangang impormasyon alinsunod sa Personal Data Protection Act at sumasang-ayon na payagan ang Cathay Life Insurance na kolektahin, iproseso, at gamitin ang mga medical record, medikal at health check-up, at iba pang espesyal na personal na impormasyong saklaw ng mga parametro ng impormasyon na inabiso sa itaas, at upang payagan ang nabanggit na impormasyon na mailipat sa mga kompanya ng reinsurance na may mga ugnayan sa negosyo sa Cathay Life Insurance, upang magsagawa ng reinsurance o areglamento sa claim. Ipinahayag ng may-lagda sa ibaba na ang pahintulot na ito ay ipinahayag nang may malayang kalooban ng may-lagda.													
(*)May-lagda (ang naka-insure)/lagda ng benepisaryo: Relasyon sa pagitan ng benepisaryo at ng biktima: <input checked="" type="checkbox"/> Parehong tao <input type="checkbox"/> Asawa <input type="checkbox"/> Anak <input type="checkbox"/> Magulang <input type="checkbox"/> Iba pa (personal na lagda) Kibo (Para sa mga aplikasyon para sa mga benepisyo ng insurance para sa mga aksidente, medikal na reimbursement para sa mga sakit, kapansanan, o mga kritikal na sakit, dapat na ang benepisaryo ang biktima.)													
<b>Kapag namatay ang naka-insure, ang lagda sa itaas ng benepisaryo ay kumakatawan lamang sa benepisaryo o sa kaniyang legal na kinatawan sa mga aplikasyon ng claim. Naunawaan ng benepisaryo ang Abiso at Deklarasyon sa itaas.</b>													
<b>Legal na kinatawan (tagapag-alaga o assistant):</b> _____ (personal na lagda)													
<b>Pinunan ng Naka-insure na Unit</b> Petsa ng Trabaho: Araw Buwan, Taon Nagtatrabaho sa Petsa ng Pangyayari: <input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi Kinumpirma ni: _____ (Selyo ng trabaho)		<b>Mga abiso</b> 1. Kinakailangang Impormasyon ayon sa Personal Data Protection Act: Kinolekta ng Cathay Life Insurance ang iyong personal na impormasyon para sa layunin ng pagsasagawa ng serbisyo sa customer, pag-solicit, pag-underwrite, mga claim, pagproseso ng kontrata, reinsurance, tulong sa ibang bansa, recourse, pagresolba ng apela at salungatan, internal na kontrol ng kompanya, pag-audit, at iba pang pangangailangang alinsunod sa mga nauugnay na regulasyon na itinatag sa Personal Data Protection Act at Artikulo 177-1 ng Insurance Act (kabilang ang mga medical record, medikal at pagsusuri sa kalusugan, at iba pang espesyal na impormasyon). Tangang ang impormasyong kailangan para sa reinsurance o para sa pagsasagawa ng outsourcing work ang iproseso at gagamitin sa ibang bansa. Ang lahat ng nakolektang impormasyon ay gagamitin lamang sa tagal ng panahon kung saan ang mga nabanggit na serbisyo ay magagamit at sa loob ng takdang panahon na itinakdang mga regulasyon. Ang impormasyon ay gagamitin alinsunod sa batas ng kompanya sa Taiwan at mga ikatlong partido na nangangailangan ng impormasyon upang maisagawa ang mga nabanggit na serbisyo. Maari mong bisitahin ang mga lokasyon ng serbisyo ng kompanya o gamitin ang hotline ng serbisyo ng kompanya (i-dial ang toll-free customer service hotline 0800036599 sa mga landline; i-dial ang toll number 02-21626201 sa mobile phone) o gamitin ang online na serbisyo ng telepono (path: Cathay Life official website homepage > Makipag-ugnayan sa Amin > (Service Line) Customer Service Hotline > Online Telephone) para magtanong, humiling ng pagbabasa, gumawa ng mga kopya, itama, dagdagan, o ihinto ang pangangolekta, pagproseso, o paggamit ng iyong personal na impormasyon, o upang tangalin ang iyong personal na impormasyon. Gayunpaman, maaaring tanghin ang kompanya ang iyong kahilingan kung hinihingi ng batas o dahil sa pangangailangan ng impormasyon para sa pagsasagawa ng trabaho. <b>Kung hindi ka magbibigay ng kaugnay na personal na impormasyon, maaaring hindi maproseso ng Cathay Life Insurance ang iyong aplikasyon sa pag-areglo ng claim.</b> 2. Kung higit sa isa ang mga benepisaryo, makipag-ugnayan nang maaga at piliin ang parehong paraan ng pagkolekta para sa kompanya upang magpatuloy sa pagbabayad. <b>Pakipunan din ang Appendix (1).</b> 3. Kung ang remittance ay hindi matagumpay na maisagawa dahil ang remittance account ay mali o na-withdraw, ang kompanya ay maaaring magpatuloy sa pagbabayad sa pamamagitan ng mga tseke na hindi maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso. 4. Ayon sa "Regulations Governing the Deduction and Payment of the Supplementary Insurance Premium of the National Health Insurance", kung ang naipon na interes mula sa mga pagkaantala para sa pag-areglo ng claim ng isang insurance policy ay umabot ng NTS20,000, ang karagdagang premium ng insurance ay ibabawas alinsunod sa mga regulasyon. <b>Gayunpaman, ang supplementary insurance premium ay maaaring libre para sa mga sumusunod na indibidwal sa pagpapakita ng mga sumusunod na dokumento para sa aplikasyon sa claim: (1) Mga sambayanan na mababa ang kinikita: Isumite ang mga balidong pangsuportang dokumento ng mga sambayanan na nasa middle-low-income na inaprubahan ng social welfare authority. (2) Mga indibidwal na hindi karapat-dapat o nawalan ng kamulang pagkakarapat-dapat: Photocopy ng pasaporte para sa mga national na hindi Taiwanese; registration certificate ng sambayanan na inisyu sa huling 3 buwan para sa mga Taiwanese na may kinanselang pagpaparehistro ng sambayanan.</b> 5. <b>Kung nag-apply para sa benepisyo sa pagkamatay, sumasang-ayon ang may-lagda na payagan ang kompanya na ihambing ang ulat ng autopsy (o death certificate) sa mga sistema ng pagtutugan ng instant query ng mga kaugnay na awtoridad upang kumpirmahin ang katumpakan ng mga dokumento.</b> Kung ang isang pangyayari at mga kaugnay na dokumento na ginamit ng benepisaryo upang mag-apply para sa pagbabayad ng claim, settlement ay napatunayang hindi totoong, ang may kasalanan ay dapat umakos sa mga legal na responsibilidad ng Civil Code, ng Criminal Code, at iba pang nauugnay na legal na responsibilidad. 6. Kapag ang isang claim sa insurance na inilapat ng isang benepisaryo ay kalakip ng korte ng batas, ngunit ang claim sa Insurance ay kinakailangan upang mapanatili ang pang-araw-araw na buhay ng benepisaryo at ng kaniyang pamilya, ang benepisaryo ay maaaring gumawa ng pahayag o deklarasyon ng pagtutol alinsunod sa Artikulo 12 ng Compulsory Enforcement Act sa abensyang nagpapatupad. 7. Kung natutugan ng naka-insure na unit ang mga kinakailangan sa "Cathay Life Insurance Policy Enrollment and Cancellation Endorsement Exemption Clause", ang benepisaryo ay kinakailangang magbigay ng Labor Insurance Enrollment Application Form o employment certificate kapag nahaglan ng aplikasyon sa claim. <b>Gayunpaman, ang kompanya ay maaaring gumamit ng kaluwagan sa mga claim sa medical insurance at ituring ang impormasyong ibinigay ng naka-insure na unit sa mga larangan bilang sertipiko ng trabaho.</b>											
(*)Pangunahing impormasyon ng claimant: _____ (personal na lagda) dapat punan ng claims handler ng Cathay Life)													
Pangalan ng case officer	Code ng depart		_____ ng case officer										
Telepono	Landline: ( )	Ext.	_____						Petsa ng pagtanggap:	_____ Araw Buwan, Taon			

Kung ang field na ito ay napunan ay dapat matukoy sa pamamagitan ng kasunduan sa naka-insure na unit.

Hindi kinakailangan para sa may-ari ng policy



Ang biktima ay miyembro ng pamilya ng empleyado

(\*) = Mga kailangang field  
Sa kaso ng anumang mga pagkakaiba sa mga pahayag at kasunduan, ang mga nilalaman ng application form sa pag-claim sa wikang Chinese ay mananaig

Cathay Life Insurance Co., Ltd. application form sa Pag-areglo ng Claim

Naka-insure na Unit	(*)Pangalan ng Kompanya <b>Fujiko Fujio Studio</b> Planta <b>F</b> Departamento <b>Komiks</b> Unified Business Number		1	2	3	4	5	6	7	8	
(*) Impormasyon ng Biktima	Pangalan	National ID No.				Petsa ng Kapanganakan		Relasyon sa pagitan ng Biktima at Empleyado			
	<b>Nanay ni Kibo</b>	<b>A</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<input type="checkbox"/> Empleyado <input type="checkbox"/> Anak <input checked="" type="checkbox"/> Magulang <input type="checkbox"/> Asawa <input type="checkbox"/> Iba _____
Impormasyon ng Empleyado <small>(Ang impormasyon sa mga seksiyon para sa kapansanan) sa bold ay hindi kinakailangan kung ang biktima ay ang empleyado)</small>	Pangalan	National ID No.				Petsa ng Kapanganakan		(*)Numero ng Insurance Policy		(*)Marka	
	<b>Kibo</b>	<b>A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. _____ 2. _____ 3. _____
(*)Address ng Empleyado	11016 (Pakibigay ang buong address) <b>296, Sec. 4, Ren'ai Rd., Daan Dist., Taipei City, Taiwan</b>										
(*)Telepono ng Empleyado	(02) 2700-0000 Ext. 1002		Cellphone	0987654321		Email	doranimom@gmail.com				
(*)Uri ng Aksidente	<input type="checkbox"/> Hindi aksidenteng pangyayari (sakit) <input checked="" type="checkbox"/> Aksidenteng pangyayari (pinsala)					(*)Petsa ng Application		Disyembre 31, 2019			
(*)Paglalarawan sa pangyayari	<b>Bali</b>					(*)Petsa ng Pangyayari		Disyembre 25, 2019			
(*)Uri ng Claim sa Benepisyo ng Insurance <small>(tinatanggap ang pagpili ng marami)</small>	<input type="checkbox"/> Pagkamatay <input type="checkbox"/> Kapansanan <input type="checkbox"/> Nakamatay na sakit (itinalagang sakit) <input checked="" type="checkbox"/> Mga gastos sa medical <input type="checkbox"/> Kanser <input type="checkbox"/> Regular na pagbabayad ng benepisyo sa insurance (kinikita sa suporta at kinikita Tandaan: Bilang tugon sa mga binago sa Insurance Act, ang mga katagang "may-kapansanan" at "kapansanan" ay ini-adjust simula Hunyo 15, 2018. Ang mga karapatan at interes ng mga may-ari ng policy ay nananatiling hindi maaapukuhan. Para sa mga detalye, sumangguni sa seksiyon na Mga Panuntunan at Patakaran sa opisyal na website ng Cathay Life Insurance.										
Lokasyon ng Aksidenteng Pangyayari	<b>Ren'ai-Dunhua Roundabout</b>				Paglalarawan ng Trabaho <b>Assistant ng comic artist</b>						
Impormasyon ng Aksidenteng Pangyayari	<b>Nahagip ng kotse na tumawid ng red light habang pauwi</b>										
Unit na Nagsumite ng Ulat	<b>Bird Cage Precinct</b>		Petsa nang Inilulat	<b>Disyembre 25, 2019</b>		Opisyal ng Pulis ng Kaso	<b>Ryotsu</b>		Telepono	<b>02-27000001</b>	
(*) Paraan ng Pagkolekta ng Benepisyo sa Insurance <small>(Kung hindi napili, lahat ng benepisyo ay babayaran gamit ang mga tseke na hindi maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso)</small>	<input type="checkbox"/> I-remit sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisyaryo. (Kung ang benepisyaryo ay isang menor-de-edad, maaaring piliin ang opsiyon para i-remit ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisyaryo. Pagkatapos i-remit ng Cathay Life Insurance ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisyaryo, sa gayon ay ituturing na naibayad na sa benepisyaryo ang benepisyo.) <input checked="" type="checkbox"/> I-remit sa bank account ng benepisyaryo na itinalaga sa ibaba. <input type="checkbox"/> I-remit sa bank account ng benepisyaryo na nakatalaga sa "Fingertip". (Hindi kailangan ang sumusunod na impormasyon ng account) (Kung ang miyembro ng pamilya ng empleyado ay nag-apply para sa "medical reimbursement", maaaring piliin ang opsiyon na i-remit sa bank account ng empleyado. Dapat punan ng aplikante ang Form ng Kasunduan sa Remittance para sa Medical Reimbursement ng Miyembro ng Pamilya sa ibaba.) <input type="checkbox"/> Tseke na hindi maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso. (Tukuyin ang national ID number ng benepisyaryo na nasa field sa kanan para mapadali ang pagbibigay ng tseke)										
	Impormasyon ng Account	Pangalan ng Account	<b>Nanay ni Kibo</b>				National ID No. ng Benepisyaryo		<b>A444444444</b>		
	Bangko (Sangay)	<b>Cathay Life Insurance Songshan</b>		Code ng Koneksyon ng Sangay	<b>0 1 3 0 3 7 2</b>		Account Number	<b>1000000001</b>			
<b>Form ng Kasunduan sa Remittance para sa Medical Reimbursement ng Miyembro ng Pamilya</b>											
Ang may-lagda, (ang biktima) ay miyembro ng pamilya ng empleyado _____, at sa pamamagitan nito ay sumasang-ayon na ipadala ang mga benepisyo ng medical insurance sa application na ito sa itinalagang account ng empleyado sa isang bangko (ibinigay ang impormasyon ng account sa field sa itaas). Pagkarang matapos ang pag-remit, magwawakas ang obligasyon ng iyong kompanya na bayaran ang mga benepisyo ng medical insurance sa mga may-lagda para sa aplikasyong ito. Nilagdaan ang Kasunduang ito bilang katibayan ng nasa itaas.											
Sa Cathay Life Insurance Co., Ltd. May-lagda (biktima): _____ (lagda o selyo) Telepono: _____											
<b>Pahintulot para sa pagkolekta, pagproseso, at paggamit ng mga medical record, medikal at pagsusuri sa kalusugan, at iba pang personal na impormasyon (Espesyal na Pahintulot sa Personal na Impormasyon)</b> Binasasagawa ng may-lagda ang nasa itaas na Kinakailangang impormasyon alinsunod sa Personal Data Protection Act at sumasang-ayon na ipadala ang mga benepisyo ng medical insurance, iproseso, at gamitin ang mga medical record, medikal at health check-up, at iba pang espesyal na personal na impormasyong saklaw ng mga parametro ng impormasyon na inabiso sa itaas, at upang payagan ang nabanggit na impormasyon na mailipat sa mga kompanya ng reinsurance na may mga ugnayan sa negosyo sa Cathay Life Insurance, upang magsagawa ng reinsurance o areglamente sa claim. Ipinahahayag ng may-lagda na ang pahintulot na ito ay ipinahayag nang may malayang kalooban ng may-lagda.											
(*) <b>May-lagda (ang naka-insure)/lagda ng benepisyaryo:</b> Relasyon sa pagitan ng benepisyaryo at ng biktima: <input checked="" type="checkbox"/> Parehong tao <input type="checkbox"/> Asawa <input type="checkbox"/> Anak <input type="checkbox"/> Magulang <input type="checkbox"/> Iba pa (personal na lagda) <b>Nanay ni Kibo</b> (Para sa mga aplikasyon para sa mga benepisyo ng insurance para sa mga aksidente, medikal na reimbursement para sa mga sakit, kapansanan, o mga kritikal na sakit, dapat na ang benepisyaryo ang biktima.) <b>Kapag namatay ang naka-insure, ang lagda sa itaas ng benepisyaryo ay kumakatawan lamang sa benepisyaryo o sa kaniyang legal na kinatawan sa aplikasyon ng claim. Naunawaan ng benepisyaryo ang Abiso at Deklarasyon sa itaas.</b>											
<b>Legal na kinatawan (tagapag-alaga o assistant):</b>											
Pinunan ng Naka-insure na Unit		1. Kinakailangang Impormasyon ayon sa Personal Data Protection Act: Magsasagawa ng serbisyo sa customer, pag-solicit, pag-underwrite, mga claim, pagpapalit ng mga medical record, medikal at pagsusuri sa kalusugan, at iba pang work ang ipropose at gagamitin sa ibang bansa. Ang lahat ng naka-insure sa loob ng takdang panahon na itinakda ng mga regulasyon. Ang impormasyon upang maisagawa ang mga nabanggit na serbisyo. Maaari mong bisitahan ang mga lokasyon ng serbisyo ng kompanya o gamitin ang hotline ng serbisyo ng kompanya (i-dial ang toll-free customer service hotline 0800036599 sa mga landline; i-dial ang toll number 02-21626201 sa mobile phone) o gamitin ang online na serbisyo ng telepono (path: Cathay Life official website homepage > Makipag-ugnayan sa Amin > (Service Line) Customer Service Hotline > Online Telephone) para maigting, humiling ng pagbabasa, gumawa ng mga kopya, itama, dagdagan, o hinto ang pangangolekta, pagproseso, o paggamit ng iyong personal na impormasyon, o upang tangalin ang iyong personal na impormasyon. Gayunpaman, maaaring tanghin ng kompanya ang iyong kailangan kung hinihingi ng batas o dahil sa pangangailangan ng impormasyon para sa pagsasagawa ng trabaho. <b>Kung hindi ka magbibigay ng kaugnyan na personal na impormasyon, maaaring hindi maproseso ng Cathay Life Insurance ang iyong aplikasyon sa pag-areglo ng claim.</b> 2. Kung biig sa isa ang mga benepisyaryo, makipag-ugnayan nang maaga at piliin ang parchong paraan ng pagkolekta para sa kompanya upang magpatuloy sa pagbabayad. <b>Pakipunan din ang Appendix (1).</b> 3. Kung ang remittance ay hindi matagumpay na maisagawa dahil ang remittance account ay mali o na-withdraw, ang kompanya ay maaaring magpatuloy sa pagbabayad sa pamamagitan ng mga tseke na hindi maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso. 4. Ayon sa "Regulations Governing the Deduction and Payment of the Supplementary Insurance Premium of the National Health Insurance", kung ang naipon na interes mula sa mga pagkaantala para sa pag-areglo ng claim ng isang insurance policy ay umabot ng NTS20,000, ang karagdagang premium ng insurance ay ibabawas alinsunod sa mga regulasyon. <b>Gayunpaman, ang supplementary insurance premium ay maaaring libre para sa mga sumusunod na indibidwal sa pagpapakita ng mga sumusunod na dokumento para sa aplikasyon sa claim: (1) Mga sambahayan na mababa ang kinikita: Isumite ang mga balidong pagsuportang dokumento ng mga sambahayan na nasa middle-low-income na inaprubahan ng social welfare authority; (2) Mga indibidwal na hindi karapat-dapat o nawalan ng kanilang pagkakarapat-dapat: Photocopy ng pasaporte para sa mga national na hindi Taiwanese; registration certificate ng sambahayan na inisyu sa huling 3 buwan para sa mga Taiwanese na may kinaselang pagpaparehistro ng sambahayan.</b> 5. <b>Kung nag-a-apply para sa benepisyo sa pagkamatay, sumasang-ayon ang may-lagda na payagan ang kompanya na ihambing ang ulat ng autopsy (o death certificate) sa mga sistema ng pagtutugma ng instant query ng mga kaugnyan na awtoridad upang kumpirmahin ang katumpakan ng mga dokumento.</b> Kung ang isang pangyayari at mga kaugnyan na dokumento na ginamit ng benepisyaryo upang mag-apply para sa pagbabayad ng claim-settlement ay napatunayang hindi totoo, ang may kasalanan ay dapat umakso sa mga legal na responsibilidad ng Civil Code, ng Criminal Code, at iba pang nauugnay na legal na responsibilidad. 6. Kapag ang isang claim sa insurance na inilapat ng isang benepisyaryo ay kalakip ng korte ng batas, ngunit ang claim sa Insurance ay kinakailangan upang mapanatili ang pang-araw-araw na buhay ng benepisyaryo at ng kaniyang pamilya, ang benepisyaryo ay maaaring gumamit ng pahayag o deklarasyon ng pagtutol alinsunod sa Artikulo 12 ng Compulsory Enforcement Act sa ahensyang nagpapapatid. 7. Kung natutugunan ng naka-insure na unit ang mga kinakailangan sa "Cathay Life Insurance Policy Enrollment and Cancellation Endorsement Exemption Clause", ang benepisyaryo ay kinakailangang magbigay ng Labor Insurance Enrollment Application Form o employment certificate kapag naghain ng aplikasyon sa claim. <b>Gayunpaman, ang Kompanya ay maaaring gumamit ng kaluwagan sa mga claim sa medical insurance at ituring ang impormasyong ibinigay ng naka-insure na unit sa mga larangan bilang sertipiko ng trabaho.</b>									
(*)Pangunahing impormasyon ng claimant: _____ (dapat punan ng claims handler ng Cathay Life) Pangalan ng case officer: _____ Code ng depart: _____ Pangalan ng case officer: _____ Telepono: _____ Landline: ( ) _____ Ext. _____ Email: _____ Petsa ng pagtanggap: _____ Araw Buwan, Taon: _____											

I-verify ang benepisyaryo ng mga tuntunin at kondisyon sa naka-insure na unit

Kung ang field na ito ay napunan ay dapat matukoy sa pamamagitan ng kasunduan sa naka-insure na unit.

Mga abiso

Hindi kinakailangan para sa may-ari ng policy



302002

00013



Ang biktima ay miyembro ng pamilya ng empleyado (itinalagang remittance)

(\*) = Mga kailangang field  
Sa kaso ng anumang mga pagkakaiba sa mga pahayag at kasunduan, ang mga nilalaman ng application form sa pag-claim sa wikang Chinese ay mananaig

# Cathay Life Insurance Co., Ltd. application form sa Pag-areglo ng Claim

Naka-insure na Unit	(*)Pangalan ng Kompanya <b>Fujiko Fujio Studio</b> Planta <b>F</b> Departamento <b>Komiks</b> Unified Business Number		1	2	3	4	5	6	7	8
(*) Impormasyon ng Biktima	Pangalan	National ID No.	Petsa ng Kapanganakan		Relasyon sa pagitan ng Biktima at Empleyado					
	<b>Nanay ni Kibo</b>	<b>A 4 4 4 4 4 4 4 4</b>	<b>Abril 1, 1966</b>		<input type="checkbox"/> Empleyado <input type="checkbox"/> Anak <input checked="" type="checkbox"/> Magulang <input type="checkbox"/> Asawa <input type="checkbox"/> Iba _____					
Impormasyon ng Empleyado <small>(Ang impormasyon sa mga seksiyon na nakabalangkas sa bold ay hindi kinakailangan kung ang biktima ay ang empleyado)</small>	Pangalan	National ID No.	Petsa ng Kapanganakan		(*)Numero ng Insurance Policy		(*)Marka			
	<b>Kibo</b>	<b>A 0 0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>Enero 1, 1991</b>		1. _____ 2. _____ 3. _____		_____			
(*)Address ng Empleyado	1006 (Pakibigay ang buong address) <b>296, Sec. 4, Ren'ai Rd., Daan Dist., Taipei City, Taiwan</b>									
(*)Telepono ng Empleyado	(02) 2700-0000 Ext. 1002		Cellphone	0987654321		Email	doranimom@gmail.com			
(*)Uri ng Aksidente	<input type="checkbox"/> Hindi aksidenteng pangyayari (sakit) <input checked="" type="checkbox"/> Aksidenteng pangyayari (pinsala)		(*)Petsa ng Application		Disyembre 31, 2019					
(*)Paglalarawan sa pangyayari	<b>Bali</b>		(*)Petsa ng Pangyayari		Disyembre 25, 2019					
(*)Uri ng Claim sa Benepisyo ng Insurance <small>(tinatanggap ang pagpili ng matarami)</small>	<input type="checkbox"/> Pagkamatay <input type="checkbox"/> Kapansanan <input type="checkbox"/> Nakamatay na sakit (itinalagang sakit) <input checked="" type="checkbox"/> Mga gastos sa medical <input type="checkbox"/> Kanser <input type="checkbox"/> Regular na pagbabayad ng benepisyo sa insurance (kinikita sa suporta at kinikita Tandaan: Bilang tugon sa mga binago sa Insurance Act, ang mga katagang "may-kapansanan" at "kapansanan" ay ini-adjust simula Hunyo 15, 2018. Ang mga karapatan at interes ng mga may-ari ng policy ay nananatiling hindi maaapukuhan. Para sa mga detalye, sumangguni sa seksiyon na Mga Panuntunan at Patakaran sa opisyal na website ng Cathay Life Insurance.									
Lokasyon ng Aksidenteng Pangyayari	<b>Ren'ai-Dunhua Roundabout</b>		Paglalarawan ng Trabaho		<b>Assistant ng comic artist</b>					
Impormasyon ng Aksidenteng Pangyayari	<b>Nahagip ng kotse na tumawid ng red light habang pauwi</b>									
Unit na Nagsumite ng Ulat	<b>Bird Cage Precinct</b>	Petsa nang Inilulat	<b>Disyembre 25, 2019</b>		Opisyal ng Pulis ng Kaso	<b>Ryotsu</b>	Telepono	<b>02-27000001</b>		
(*) Paraan ng Pagkolekta ng Benepisyo sa Insurance <small>(Kung hindi napili, lahat ng benepisyo ay babayaran gamit ang mga tseke na hindi maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso)</small>	<input type="checkbox"/> I-remit sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo. (Kung ang benepisaryo ay ng benepisaryo, Paikatapos i-remit ng Cathay Life Insurance ang mga benepisyo sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisaryo.) <input checked="" type="checkbox"/> I-remit sa bank account ng benepisaryo na itinalaga sa ibaba. <input type="checkbox"/> I-remit sa bank account ng benepisaryo na itinalaga sa ibaba. (Kung ang miyembro ng pamilya ng empleyado ay nag-apply para sa "medical reimbursement", maaaring pag-remit ang mga gastos sa medical sa ibang bank account ng benepisaryo.) <input type="checkbox"/> Tseke na hindi maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso. (Tukuyin ang <b>nation</b> ng <b>ng</b> .) <input type="checkbox"/> Benepisyo na nasa field sa kanan para mapadali ang pagbibigay ng tseke)									
	Impormasyon ng Account	Pangalan ng Account	<b>Kibo</b>		National ID No. ng Benepisaryo	<b>A000000000</b>				
	Bangko (Sangay)	<b>Cathay Life Insurance Songshan</b>		Code ng Koneksyon ng Sangay	<b>0 1 3 0 3 0 0</b>	Account Number	<b>0111111110</b>			
<p align="center"><b>Form ng Kasunduan sa Remittance para sa Medical Reimbursement ng Miyembro ng Pamilya</b></p> <p>Ang may-lagda, (ang biktima) ay miyembro ng pamilya ng empleyado <b>Kibo</b>, at sa pamamagitan nito ay sumasang-ayon na ipadala ang mga benepisyo ng medical insurance sa application na ito sa itinalagang account ng empleyado sa isang bangko (ibinigay ang impormasyon ng account sa field sa itaas). Pagkarang matapos ang pag-remit, magwawakas ang obligasyon ng iyong kompanya na bayaran ang mga benepisyo ng medical insurance sa mga may-lagda para sa aplikasyong ito. Nilagdaan ang Kasunduan ito bilang katibayan ng nasa itaas.</p> <p>Sa Cathay Life Insurance Co., Ltd. May-lagda (biktima): <b>Nanay ni Kibo</b> (lagda o selyo) Telepono: <b>0912345678</b></p>										
<p><b>Pahintulot para sa pagkolekta, pagproseso, at paggamit ng mga medical record, medikal at pagsusuri sa kalusugan, at iba pang personal na impormasyon (Espesyal na Pahintulot sa Personal na Impormasyon)</b></p> <p>Binasas at naunawaan ng may-lagda ang nasa itaas na Kinakailangang impormasyon alinsunod sa Personal Data Protection Act at sumasang-ayon na payagan ang Cathay Life Insurance na kolektahin, iproseso, at gamitin ang mga medical record, medikal at health check-up, at iba pang espesyal na personal na impormasyong saklaw ng mga parametro ng impormasyon na inabiso sa itaas, at upang payagan ang nabanggit na impormasyon na mailipat sa mga kompanya ng reinsurance na may mga ugnayan sa negosyo sa Cathay Life Insurance, upang magsagawa ng reinsurance o areglamente sa claim. Ipinahayag ng may-lagda na ang pahintulot na ito ay ipinahayag nang may malayang kalooban ng may-lagda.</p> <p>(*)<b>May-lagda (ang naka-insure)lagda ng benepisaryo:</b> Relasyon sa pagitan ng benepisaryo at ng biktima: <input checked="" type="checkbox"/> Parehong tao <input type="checkbox"/> Asawa <input type="checkbox"/> Anak <input type="checkbox"/> Magulang <input type="checkbox"/> Iba pa</p> <p>(personal na lagda) <b>Nanay ni Kibo Kibo</b> (Para sa mga aplikasyon para sa mga benepisyo ng insurance para sa mga aksidente, medikal na reimbursement para sa mga sakit, kapansanan, o mga kritikal na sakit, dapat na ang benepisaryo ang biktima.)</p> <p><b>Kapag namatay ang naka-insure, ang lagda sa itaas ng benepisaryo ay kumakatawan lamang sa benepisaryo o sa kaniyang legal na kinatawan sa mga aplikasyon ng claim. Naunawaan ng benepisaryo ang Abiso at Deklarasyon sa itaas.</b></p>										
<p><b>Legal na kinatawan (tagapag-alaga o assistant):</b> _____ (personal na lagda)</p>										
<p><b>Pinunan ng Naka-insure na Unit</b></p> <p>Petsa ng Trabaho: _____ Araw Buwan, Taon</p> <p>Nagtatrabaho sa Petsa ng Pangyayari: _____ Oo <input type="checkbox"/> Hindi <input type="checkbox"/></p> <p>Kinupirma ni: _____ (Selyo ng trabaho)</p>		<p><b>Mga abiso</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Kinakailangang Impormasyon ayon sa Personal Data Protection Act:</b> Kinokolekta ng Cathay Life Insurance ang iyong personal na impormasyon para sa layunin ng pagsasagawa ng serbisyo sa customer, pag-solicit, pag-underwrite, mga claim, pagpreserba ng kontrata, reinsurance, tulong sa ibang bansa, recourse, pagresolba ng apela at salungatan, internal na kontrol ng kompanya, pag-audit, at iba pang pangangailanganna alinsunod sa Personal Data Protection Act at Artikulo 177-1 ng Insurance Act (kabilang ang mga medical record, medikal at pagsusuri sa kalusugan, at iba pang espesyal na impormasyon). Tangang ang impormasyong kailangan para sa reinsurance o para sa pagsasagawa ng outsourcing work ang iproseso at gagamitin sa ibang bansa. Ang lahat ng nakolektang impormasyon ay gagamitin lamang sa tagal ng panahon kung saan ang mga nabanggit na serbisyo ay magagamit at sa loob ng takdang panahon na itinakda ng mga regulasyon. Ang impormasyon ay gagamitin alinsunod sa batas ng kompanya sa Taiwan at mga ikatlong partido na pangangailangan ng impormasyon upang maisagawa ang mga nabanggit na serbisyo. Maari mong bisitahin ang mga lokasyon ng serbisyo ng kompanya o gamitin ang hotline ng serbisyo ng kompanya (i-dial ang toll-free customer service hotline 0800036599 sa mga landline; i-dial ang toll number 02-21626201 sa mobile phone) o gamitin ang online na serbisyo ng telepono (path: Cathay Life official website homepage &gt; Makipag-ugnayan sa Amin &gt; (Service Line) Customer Service Hotline &gt; Online Telephone) para magitaon, humiling ng pagbabasa, gumawa ng mga kopya, itama, dagdagan, o hinto ang pangkolekta, pagproseso, o paggamit ng iyong personal na impormasyon, o upang tanggalin ang iyong personal na impormasyon. Gayunpaman, maaaring tanghalin ng kompanya ang iyong kahilingan kung hinihingi ng batas o dahil sa pangangailangan ng impormasyon para sa pagsasagawa ng trabaho. <b>Kung hindi ka magbibigay ng kaugnay na personal na impormasyon, maaaring hindi maproseso ng Cathay Life Insurance ang iyong aplikasyon sa pag-areglo ng claim.</b></li> <li>Kung bigat sa isa ang mga benepisaryo, makipag-ugnayan nang maaga at piliin ang parchong paraan ng pagkolekta para sa kompanya upang magpatuloy sa pagbabayad. <b>Pakipunan din ang Appendix (1).</b></li> <li>Kung ang remittance ay hindi matagumpay na maisagawa dahil ang remittance account ay mali o na-withdraw, ang kompanya ay maaaring magpatuloy sa pagbabayad sa pamamagitan ng mga tseke na hindi maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso.</li> <li>Ayon sa "Regulations Governing the Deduction and Payment of the Supplementary Insurance Premium of the National Health Insurance", kung ang naipon na interes mula sa mga pagkaantala para sa pag-areglo ng claim ng isang insurance policy ay umabot ng NTS\$20,000, ang karagdagang premium ng insurance ay ibabawas alinsunod sa mga regulasyon. <b>Gayunpaman, ang supplementary insurance premium ay maaaring ilibre para sa mga sumusunod na indibidwal sa pagpapakita ng mga sumusunod na dokumento para sa aplikasyon sa claim: (1) Mga sambahayan na mababa ang kinikita: Isumite ang mga balidong pagsusuportang dokumento ng mga sambahayan na nasa middle-low-income na inaprubahan ng social welfare authority; (2) Mga indibidwal na hindi karapat-dapat o nawalan ng kanilang pagkakarapat-dapat: Photocopy ng pasaporte para sa mga national na hindi Taiwanese; registration certificate ng sambahayan na inisyu sa huling 3 buwan para sa mga Taiwanese na may kinaselang pagpaparehistro ng sambahayan.</b></li> <li><b>Kung nag-a-apply para sa benepisyo sa pagkamatay, sumasang-ayon ang may-lagda na payagan ang kompanya na ihambing ang ulat ng autopsy (o death certificate) sa mga sistema ng pagtutugma ng instant query ng mga kaugnay na awtoridad upang kumpirmahin ang katupakan ng mga dokumento.</b> Kung ang isang pangyayari at mga kaugnay na dokumento na ginamit ng benepisaryo upang mag-apply para sa pagbabayad ng claim-settlement ay napatunayang hindi totoo, ang may kasalanan ay dapat umakso sa mga legal na responsibilidad ng Civil Code, ng Criminal Code, at iba pang nauugnay na legal na responsibilidad.</li> <li>Kapag ang isang claim sa insurance na inilapat ng isang benepisaryo ay kalakip ng korte ng batas, ngunit ang claim sa Insurance ay kinakailangan upang mapanatili ang pang-araw-araw na buhay ng benepisaryo at ng kaniyang pamilya, ang benepisaryo ay maaaring gumawa ng pahayag o deklarasyon ng pagtutol alinsunod sa Artikulo 12 ng Compulsory Enforcement Act sa ahensyang nagpapapatid.</li> <li>Kung natutugunan ng naka-insure na unit ang mga kinakailangan sa "Cathay Life Insurance Policy Enrollment and Cancellation Endorsement Exemption Clause", ang benepisaryo ay kinakailangang magbigay ng Labor Insurance Enrollment Application Form o employment certificate kapag naghain ng aplikasyon sa claim. <b>Gayunpaman, ang Kompanya ay maaaring gumamit ng kaluwagan sa mga claim sa medical insurance at ituring ang impormasyong ibinigay ng naka-insure na unit sa mga larangan bilang sertipiko ng trabaho.</b></li> </ol>								
<p>(*)Pangunahing impormasyon ng claimant dapat punan ng claims handler ng Cathay Life)</p> <p>Pangalan ng case officer: _____ Code ng depart: _____ Pangalan ng case officer: _____</p> <p>Telepono: _____ Landline: ( ) _____ Ext. _____ Email: _____ Petsa ng pagtanggap: _____ Araw Buwan, Taon</p>										

Kinakailangan ang lagda para sa pag-apruba para sa remittance sa account ng empleyado

Kung ang field na ito ay napunan ay dapat matukoy sa pamamagitan ng kasunduan sa naka-insure na unit.

Hindi kinakailangan para sa may-ari ng policy



302002

00013



**Pangunahing Impormasyon ng Biktima**

(*) Pangalan	<b>Kibo</b>	(*) National ID No.	<b>A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</b>
--------------	-------------	---------------------	------------------------------

**Mga Paraan ng Pagbabayad ng Claim**

Paraan ng Pagtanggap

Ipadala sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisyaryo  
 (Kung ang benepisyaryo ay isang **menor-de edad**, maaaring piliin ang opsyon para i-remit ang mga benepisyos sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisyaryo. Pagkatapos i-remit ng Cathay Life Insurance ang mga benepisyos sa bank account ng legal na kinatawan ng benepisyaryo, sa gayon ay ituturing na naibayad na sa benepisyaryo ang benepisyos.) **(Punan ang sumusunod na impormasyon ng account)**

I-remit sa bank account ng benepisyaryo ng benepisyos sa pagkamatay **(punan ang sumusunod na impormasyon ng account)**

I-remit sa bank account ng benepisyaryo na nakatalaga sa "Fingertip". **(Hindi kailangan ang sumusunod na impormasyon ng account)**

Tseke na hindi maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso (tukuyin ang numero ng national ID ng benepisyaryo na nasa field ng impormasyon ng account sa ibaba para mapadali ang pagbibigay ng tseke)

Impormasyon ng Account	Pangalan ng Account	<b>Kibo Jr.</b>		National ID No.	<b>A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2</b>	
	Bangko (Sangay)	<b>Cathay Life Insurance Songshan</b>	Numero at Code ng Sangay	<b>0130372</b>	Account Number	<b>0140000000</b>
	Pangalan ng Account	<b>Kibo Sr.</b>		National ID No.	<b>A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3</b>	
	Bangko (Sangay)	<b>Cathay Life Insurance Songshan</b>	Numero at Code ng Sangay	<b>0130372</b>	Account Number	<b>0150000000</b>
	Pangalan ng Account			National ID No.		
	Bangko (Sangay)	(Pangalan sa Chinese)	Numero at Code ng Sangay		Account Number	

- Mga abiso**
- Kung higit sa isa ang mga benepisyaryo, makipag-ugnayan nang maaga at piliin ang parehong paraan ng pagkolekta para sa kompanya upang magpatuloy sa pagbabayad.
  - Kung ang remittance ay hindi matagumpay na maisagawa dahil ang remittance account ay mali o na-withdraw, ang kompanya ay maaaring magpatuloy sa pagbabayad sa pamamagitan ng mga tseke na hindi maaaring i-negotiate sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso.
  - Ayon sa "Regulations Governing the Deduction and Payment of the Supplementary Insurance Premium of the National Health Insurance", kung ang naipon na interes mula sa mga pagkaantala para sa pag-areglo ng claim ng isang insurance policy ay umabot ng NTS20,000, ang karagdagang premium ng insurance ay ibabawas alinsunod sa mga regulasyon. **Gayunpaman, ang supplementary insurance premium ay maaaring ilibre para sa mga sumusunod na indibidwal sa pagpapakita ng mga sumusunod na dokumento para sa aplikasyon sa claim:**
    - ⊙ Mga sambahayan na mababa ang kinikita: Isumite ang mga balidong pangsusuportang dokumento ng mga sambahayan na nasa middle-low-income na inaprubahan ng social welfare authority.
    - ⊙ Mga indibidwal na hindi karapat-dapat o nawalan ng kanilang pagkakarapat-dapat: Photocopy ng pasaporte para sa mga national na hindi Taiwanese; registration certificate ng sambahayan na inisyu sa huling 3 buwan para sa mga Taiwanese na may kinanselang pagpaparehistro ng sambahayan.
  - Kung nag-a-apply para sa benepisyos sa pagkamatay, sumasang-ayon ang may-lagda na payagan ang kompanya na ihambing ang ulat ng autopsy (o death certificate) sa mga sistema ng pagtutugma ng instant query ng mga kaugnay na awtoridad upang kumpirmahin ang katumpakan ng mga dokumento.** Kung ang isang pangyayari at mga kaugnay na dokumento na ginamit ng benepisyaryo upang mag-apply para sa pagbabayad ng claim-settlement ay napatunayang hindi totoo, ang may kasalanan ay dapat umako sa mga legal na responsibilidad ng Civil Code, ng Criminal Code, at iba pang nauugnay na legal na responsibilidad.
  - Kapag ang isang claim sa insurance na inilapat ng isang benepisyaryo ay kalakip ng korte ng batas, ngunit ang claim sa Insurance ay kinakailangan upang mapanatili ang pang-araw-araw na buhay ng benepisyaryo at ng kaniyang pamilya, ang benepisyaryo ay maaaring gumawa ng pahayag o deklarasyon ng pagtutol alinsunod sa Artikulo 122 ng Compulsory Enforcement Act sa ahensyang nagpapatupad.
  - Kung natutugunan ng naka-insure na unit ang mga kinakailangan sa "Cathay Life Insurance Policy Enrollment and Cancellation Endorsement Exemption Clause", ang benepisyaryo ay kinakailangan magbigay ng Labor Insurance Enrollment Application Form o employment certificate kapag naghain ng aplikasyon sa claim. **Gayunpaman, ang Kompanya ay maaaring gumamit ng kaluwagan sa mga claim sa medical insurance at ituring ang impormasyong ibinigay ng naka-insure na unit sa mga larangan bilang sertipiko ng trabaho.**
  - Kinakailangang Impormasyon ayon sa Personal Data Protection Act:** Kinokolekta ng Cathay Life Insurance ang iyong personal na impormasyon para sa layunin ng pagsasagawa ng serbisyo sa customer, pag-solicit, pag-underline, mga claim, pagpreserba ng kontrata, reinsurance, tulong sa ibang bansa, recourse, pagresolba ng apela at salungatan, internal na kontrol ng kompanya, pag-audit, at iba pang pangangailanganna alinsunod sa batas ng kompanya sa Taiwan at mga katlong partido na nangangailangan ng impormasyon upang maisagawa ang mga nabanggit na serbisyo. Maaari mong bisitahin ang mga lokasyon ng serbisyo ng kompanya o gamitin ang hotline ng serbisyo ng kompanya (i-dial ang toll-free customer service hotline 0800036599 sa mga landline; i-dial ang toll number 02-21626201 sa mobile phone) o gamitin ang online na serbisyo ng telepono (path: Cathay Life official website homepage > Makipag-ugnayan sa Amin > (Service Line) Customer Service Hotline > Online Telephone) para magtanong, humiling ng pagbabasa, gumawa ng mga kopya, itama, dagdagan, o ihinto ang pangongolekta, pagproseso, o paggamit ng iyong personal na impormasyon, o upang tanggalin ang iyong personal na impormasyon. Gayunpaman, maaaring tanggihan ng kompanya ang iyong kahilingan kung hinihingi ng batas o dahil sa pangangailangan ng impormasyon para sa pagsasagawa ng trabaho. **Kung hindi ka magbibigay ng kaugnay na personal na impormasyon, maaaring hindi maproseso ng Cathay Life Insurance ang iyong aplikasyon sa pag-areglo ng claim.**

**Lagda ng benepisyaryo:**

*Kibo Jr.*                      *Kibo Sr.*

**Legal na kinatawan:**  
(Tagapag-alaga)

**Kapag namatay ang naka-insure, ang lagda sa itaas ng benepisyaryo ay kumakatawan lamang sa benepisyaryo o sa kaniyang legal na kinatawan sa mga aplikasyon ng claim. Naunawaan ng benepisyaryo ang Abiso at Deklarasyon sa itaas.**

## **Mga Pamamaraan ng Aplikasyon sa Pag-claim**

### **Hakbang 1: Maghanda ng mga kinakailangang dokumento**

Upang magtanong ng mga kinakailangang dokumento (hal., mga bayarin sa ospital), kumunsulta sa ahente ng pagbebenta o gamitin ang pagtatanong para sa mga kinakailangang dokumento.

### **Hakbang 2: Piliin ang channel ng application**

Maaari kang makipag-ugnayan sa ahente ng pagbebenta para sa tulong sa aplikasyon, bisitahin ang lokasyon ng serbisyo ng Cathay Life Insurance, o gamitin ang opisyal na website o Cathay Life App.

### **Mga channel ng aplikasyon**

- Makipag-ugnayan sa sales agent  
Kontratahin ang iyong personal na sales agent upang magtanong tungkol sa mga kinakailangang dokumento. Tumutulong ang sales agent sa pagpapasa ng aplikasyon sa claim. (Mga magagamit na serbisyo sa pag-areglo ng claim para sa aplikasyon: Claims Alliance Chain, mga E-Claims, pangkalahatang aplikasyon, at malayuang serbisyo)
- Suriin ang mga lokasyon ng serbisyong over-the-counter  
Ang aplikante ay nagdadala ng dalawang dokumento ng pagkakakilanlan (orihinal na kopya ng kanilang national ID card at isang pangalawang dokumento ng pagkakakilanlan na may larawan) at ang mga kinakailangang dokumento sa lokasyon ng serbisyo. (Mga magagamit na serbisyo sa pag-areglo ng claim para sa aplikasyon: Claims Alliance Chain, mga E-Claims, at mga pangkalahatang aplikasyon)
- Tapusin ang online na aplikasyon sa seksiyon ng miyembro bago ipadala  
Pagkatapos ma-verify ang insurance policy, mag-log in sa MyInsurance sa seksiyon ng miyembro para sa self-service bago ihanda at ipadala ang mga kinakailangang dokumento. (Mga magagamit na serbisyo sa pag-areglo ng claim para sa aplikasyon: Claims Alliance Chain at mga pangkalahatang aplikasyon)
- Punan ang impormasyon online sa Cathay Life App bago i-mail  
I-download ang Cathay Life App at i-verify ang insurance policy. Magpatuloy sa "pag-claim ng abiso sa pangyayari" sa pahina ng mga claim ng Cathay Life App at ihanda at ipadala ang mga kinakailangang dokumento (mga serbisyo sa pag-areglo ng claim na magagamit para sa aplikasyon: pangkalahatang aplikasyon)
- Mail in  
I-scan at i-print ang "paper claim application form", ihanda ang mga kinakailangang dokumento, at ipadala ang mga ito sa lokasyon ng serbisyo.

### **Hakbang 3: Pag-areglo ng claim at pagsasara ng kaso**

- Pagbabayad
  1. Kasama sa mga paraan ng pagbabayad ang: Remittance, mga tseke na maaaring hindi pag-usapan sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso, at mga tseke na maaaring pag-usapan sa pamamagitan ng espesyal na pag-endorso
  2. Kasama sa mga notification para sa mga detalye ng pag-areglo ng claim ang: Notification ng SMS at notification sa email
- Pagtangi sa pagbabayad
  1. Ang mga abiso para sa pagtangi sa pagbabayad ay kinabibilangan ng: Notification ng SMS at notification sa email

## **Pagtatanong at Paglalarawan ng Mga Kinakailangang Dokumento sa claim**

### **Mga kinakailangang dokumento sa domestic claim**

Ang pagtatanong ng mga kinakailangang dokumento ay nagbibigay ng isang lista ng mga dokumentong kinakailangan para sa mga aplikasyon ng claim, ngunit hindi nalalapat sa lahat ng sitwasyon sa pag-areglo ng claim. Tanging ang application form sa pag-claim at ulat ng diagnosis (kung mayroon man) ang mga kinakailangang dokumento para sa lahat ng uri ng claim. Ang iba pang mga dokumento ay naaangkop sa ilalim ng iba't ibang mga sitwasyon sa pag-areglo ng claim. Halimbawa, kailangan ang isang X-ray na imahe lang kung ang naka-insure ay may bali at bumili ng pang-aksidenteng pang-araw-araw na produkto ng benepisyo (Good Bone Strength insurance policy).

Pagkatapos mag-file ng aplikasyon, kung ang claims officer ay nangangailangan ng iba pang mga dokumento para mapadali ang case review, ang mga kinakailangang dokumento ay kokolektahin bilang mga pandagdag na materyales. Upang mag-apply para sa isang claim na "inconvenience insurance sa paglalakbay", mag-download at magtanong ng mga kaugnay na dokumento sa opisyal na website ng Cathay Century Insurance para sa aplikasyon upang mapabilis ang iyong proseso ng claim.

Kung pipiliin mong ipadala sa koreo ang iyong aplikasyon o isumite ang iyong aplikasyon sa isang lokasyon ng serbisyo, ihanda ang mga dokumento at ipadala ang mga ito sa isang lokasyon ng serbisyo ng Cathay Life Insurance.

Ang mga kinakailangang dokumento (mga template) ay ibinigay at ipinaliwanag sa ibaba:

#### **1. Application Form sa Pag-claim**

Kasama sa pangunahing impormasyong kinakailangan para sa aplikasyon ng claim ang pangunahing impormasyon ng biktima, nilalaman ng aplikasyon, impormasyon sa aksidente, at paraan ng pagbabayad ng benepisyo ng insurance.

#### **2. Ulat ng diagnosis**

Ang mga resulta ng ulat ng diagnosis ay ginagamit upang i-verify kung ang sakit ay kasama sa saklaw ng saklaw at bilang batayan para sa isang paunang paghatol sa bisa ng claim.

- Kung ang isang aplikasyon ay hindi naihain sa oras ng paglabas/pag-alis mula sa ospital, ang isang appointment ay dapat gawin para sa karagdagang pagpapalabas ng ulat ng diagnosis sa hinaharap ng dumadating na manggagamot ng orihinal na departamento.
- Kung ang naka-insure ay ginagamot sa dalawa o higit pang mga institusyong medikal, ang mga ulat ng diagnosis mula sa bawat institusyong medikal ay kinakailangan.

#### **3. Orihinal na kopya ng resibo ng pagpapaospital at medikal na paggamot**

Ang resibo ay ginagamit bilang sertipikasyon ng pagpapaospital at para sa pagtukoy ng halaga ng mga benepisyo ng insurance. Kabilang dito ang tatlong bahagi: ang mga salitang "resibo ng ospital", tagal ng pagkakaospital, at mga bayarin sa ward.

Pakitandaan:

- Ang orihinal na kopya ng resibo ay kinakailangan para sa buong medikal na reimbursement insurance; maaaring piliin ng aplikante na magbigay ng mga duplicate na kopya para sa iba pang mga insurance policy.
- Alinsunod sa mga tuntunin at kondisyon, ang pang-araw-araw na benepisyo lamang ang babayaran kung ang isang duplicate na kopya ay ibinigay para sa buong medikal na reimbursement insurance.

#### **4. Duplicate na kopya ng resibo ng pagpapaospital at medikal na paggamot**

Ang kopya ay ginagamit bilang sertipikasyon ng pagpapaospital at para sa pagtukoy ng halaga ng mga benepisyo ng insurance. Ang isang duplicate na kopya ng resibo ay ibinibigay ng "medical institution" at nilagyan ng validity seal na nagsasaad na ito ay "kapareho ng orihinal" o "duplicate na kopya". Pakitandaan: Ang isang "duplicate na kopya" ay hindi katulad ng isang "photocopy". Ang isang photocopy na Bersiyon ng resibo ay isang "photocopy" lamang at hindi isang "duplicate na kopya".

5. Orihinal na kopya ng resibo ng medikal na paggamot sa klinika (emergency room)  
Ang resibo ay ginagamit bilang sertipikasyon ng klinika (emergency room) na medikal na paggamot at para sa pagtukoy ng halaga ng mga benepisyo ng insurance. Dapat itong maglaman ng text na "resibo ng klinika" o "resibo sa emergency room", isang pang-iisang petsa ng paggamot, at mga gastos sa medikal. Pakitandaan:
  - Ang orihinal na kopya ng resibo ay kinakailangan para sa buong medikal na reimbursement insurance; maaaring piliin ng aplikante na magbigay ng mga duplicate na kopya para sa iba pang mga insurance policy.
  - Alinsunod sa mga tuntunin at kondisyon, ang pang-araw-araw na benepisyo lamang ang babayaran kung ang isang duplicate na kopya ay ibinigay para sa buong medikal na reimbursement insurance.
6. Duplicate na kopya ng resibo ng medikal na paggamot sa klinika (emergency room)  
Ang resibo ay ginagamit bilang sertipikasyon ng klinika (emergency room) na medikal na paggamot at para sa pagtukoy ng halaga ng mga benepisyo ng insurance. Ang isang duplicate na kopya ng resibo ay ibinibigay ng "medical institution" at nilagyan ng validity seal na nagsasaad na ito ay "kapareho ng orihinal" o "duplicate na kopya". Pakitandaan: Ang isang "duplicate na kopya" ay hindi katulad ng isang "photocopy". Ang isang photocopy na Bersiyon ng resibo ay isang "photocopy" lamang at hindi isang "duplicate na kopya".
7. Mga detalye ng mga gastos sa medikal  
Nagbibigay ito ng lahat ng detalye ng mga gastos para sa medikal na paggamot sa loob ng isang tiyak na panahon at binubuo ng mga duplicate na kopya ng ilang mga resibo ng klinika.
8. Ulat ng biopsy (ulat ng pathology)  
Ang ulat ng biopsy ay ginagamit bilang sertipiko ng diagnosis ng kanser.
  - Ang biopsy ay ang pinakakaraniwang paraan para sa diagnosis ng kanser at maaaring magamit upang i-verify ang pagkakaroon ng kanser, kategorya, at stage.
  - Dapat ilakip ng mga ngayon pa lang nagkaroon ng kanser ang ulat ng biopsy.
9. Mga ulat sa inspeksyon (hal., electrocardiogram at medikal na kasaysayan)  
Ang mga ulat ng inspeksyon ay ginagamit bilang sertipiko ng kritikal na sakit. Kasama sa mga halimbawa ang electrocardiogram, computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), ultrasound, at mga pagsusuri sa dugo. Ang mga taong may acute myocardial infarction ay dapat ikabit ang ulat ng electrocardiogram at cardiac enzyme.
10. X-ray na imahe (CD-ROM)  
Kung matukoy ng isang manggagamot na ang naka-insure ay nagkaroon ng bali at tinukoy ito sa ulat ng diagnosis, isang X-ray na imahe ay dapat ibigay kahit na ang naka-insure ay naospital. Dapat tukuyin ng claims officer ang kalubhaan ng bali batay sa X-ray na imahe at mag-isyu ng mga benepisyo sa insurance nang naaayon. Ayon sa mga tuntunin ng insurance policy, ang mga bali ay inuri batay sa kalubhaan, kabilang ang kumpletong bali, hindi kumpletong bali, at stress fracture, at iba't ibang halaga ng mga benepisyo ng insurance ay ibinibigay batay sa kalubhaan ng bali.  
Bilang halimbawa, ang rider ng insurance ng True Good Bone Strength ay nagbibigay ng mga benepisyo para sa kumpletong mga bali na kinalkula bilang halaga ng insurance na na-multiply sa table ng uri ng buto; mga benepisyo para sa mga hindi kumpletong bali na kinakalkula bilang kalahati ng halaga para sa kumpletong bali; mga benepisyo para sa mga stress fracture na kinakalkula bilang isang-kapat ng halaga para sa mga ganap na bali.

11. Death certificate (ulat ng autopsy)

Tanging ang asawa o lineal na kamag-anak ng namatay ang maaaring maghain ng aplikasyon. Ang sertipiko ay ginagamit bilang dokumento ng sertipikasyon para sa pagkamatay ng naka-insure at ang pagpapatunay ng sanhi ng pagkamatay. Ibigay ang kaukulang mga dokumento ng sertipikasyon batay sa mga partikular na kondisyon ng pagkamatay.

- Pagkamatay sa ospital: Ang ospital ay nagbibigay ng death certificate.
  - Pagkamatay sa natural na sanhi/matinding sakit sa labas ng ospital: Ang miyembro ng pamilya ay kailangang mag-apply para sa autopsy sa istasyon ng pulisya o sa departamento ng kalusugan, at isang manggagamot ng lokal na departamento ng kalusugan ang maglalabas ng death certificate.
  - Pagkamatay dahil sa aksidente saanman ang lokasyon: Hihilingin ng lokal na pulisya sa tagausig ng District Prosecutors Office na magsagawa ng autopsy kasama ang forensic pathologist at ang tagausig ng District Prosecutors Office ang maglalabas ng ulat ng autopsy.
  - Nawawala ng pitong taon o nawawala ng tatlong taon kung ang tao ay edad 80 o mas mataas: Ang hukuman ay dapat maglabas ng isang deklarasyon ng pagkamatay, na dapat ituring na katumbas ng isang death certificate.
12. Transcript ng rehistro ng sambahayan na may pag-alis ng naka-insure  
Ang transcript ng rehistro ng sambahayan ay ginagamit bilang dokumento ng sertipikasyon para sa pagkamatay ng naka-insure at ang pagpapatunay ng pagkamatay ng namatay ayon sa batas. Ang aplikante ay dapat ang asawa, kamag-anak, pinuno ng sambahayan, o kasama ng namatay, at kailangang maghanda ng (1) orihinal na kopya ng death certificate, (2) national ID card ng namatay (hindi kinakailangan kung nawala), (3) sertipiko ng sambahayan, at (4) national ID card at selyo ng aplikante at tumuloy sa tanggapan ng pagpaparehistro ng sambahayan upang irehistro ang pagkamatay at mag-apply para sa transcript ng rehistro ng sambahayan na may pagtanggap ng namatay. Pakitandaan: Kung ang patlang ng mga komento ng bagong sertipiko ng sambahayan ay tumutukoy sa pag-alis ng rehistro ng sambahayan ng naka-insure, maaari itong gamitin bilang kapalit ng transcript ng rehistro ng sambahayan sa pag-alis ng namatay.
13. Electronic na transcript ng rehistro ng sambahayan (o bagong sertipiko ng sambahayan)  
Ito ay isang kinakailangang dokumento para sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng tagapagmana o iba pang hindi natukoy na mga benepisyaryo.
- Ang elektronikong transcript ng rehistro ng sambahayan ay maaaring makuha sa bahay nang walang bayad sa website ng Department of Household Registration, Ministry of the Interior. Maaari din gamitin ng aplikante ang Citizen Digital Certificate para sa aplikasyon at direktang i-download o i-print ang file pagkatapos punan.
  - Kung ang aplikante ng bagong sertipiko ng sambahayan ay ang pinuno ng sambahayan o isang hinirang, ang aplikasyon ay dapat iproseso sa tanggapan ng pagpaparehistro ng sambahayan. Dahil ang bagong sertipiko ng sambahayan ay nag-aalis ng ilang mga tala bilang default, ang may-ari ng patakaran ay kinakailangang mag-apply para sa isang bersiyon na may mga detalyadong tala. Ang isang bagong sertipiko ng sambahayan na may pinakabagong mga update at detalyadong mga tala ay dapat magkaroon ng parehong bisa ng isang transcript ng rehistro ng sambahayan.

### Mga kinakailangang dokumento sa claim sa ibang bansa

Kung kailangan ng emergency na paggamot sa ibang bansa, bayaran ang mga gastusing medikal kapag naghahanap ng medikal na paggamot at mag-apply para sa reimbursement pagkatapos bumalik sa Taiwan.

Ayon sa mga tuntunin ng ilang mga patakaran, kung ang naka-insure ay hindi gumagamit ng saklaw ng National Health Insurance o humingi ng medikal na paggamot mula sa isang



institusyong medikal na walang saklaw ng National Health Insurance, ang mga benepisyo sa gastos sa medikal ay dapat na may diskwento para sa pagbabayad. Kung naka-enroll ka sa ilalim ng National Health Insurance, maaari mong tasahin kung gusto mong mag-apply para sa "reimbursement ng self-advanced na mga gastos sa medikal na natamo sa ibang bansa" sa loob ng anim na buwan pagkatapos humingi ng medikal na paggamot sa ibang bansa bago maghain ng claim. Maaaring bayaran ng komersiyal na insurance mo ang mga nalalabing bahaging binayaran mo pagkatapos ng pag-reimburse na ibinigay ng National Health Insurance.

## China

Kung ikaw ay nasa China at hindi na babalik sa Taiwan sa hinaharap, maaari mong piliing ipadala ang iyong mga dokumento sa claim sa isang lokasyon ng serbisyo ng Cathay Life Insurance o humiling sa opisina ng serbisyo ng Cathay Life Insurance sa Lujiuzui na tumulong sa paglilipat ng iyong mga dokumento sa Cathay Life Insurance sa Taiwan. Kung nais mong mag-apply para sa reimbursement ng National Health Insurance sa China, bisitahin ang isang lokal na opisina ng notaryo at mag-apply para sa isang sertipiko ng notaryo para sa mga gawaing nauugnay sa Taiwan. Ang sertipiko ay dapat na napatotohanan ng Straits Exchange Foundation bago ka mag-apply para sa reimbursement ng National Health Insurance sa National Health Insurance Administration. Ang mga detalyadong pamamaraan ay ang mga sumusunod:

### **Hakbang 1 Kolektahin ang lahat ng medikal na dokumento bago bumalik sa Taiwan**

1. Orihinal na kopya ng mga medikal na dokumento: Kasama ang mga resibo, statement, at ulat ng diagnosis
2. Buod ng medikal na kasaysayan pagkaraang ma-discharge: Kung naospital ang naka-insure, maaaring magsampa ng aplikasyon sa ospital

### **Hakbang 2 Mag-apply para sa notarization at certification ng Straits Exchange Foundation (hindi kinakailangan ang notarization para sa ospital na wala pang 5 araw)**

1. Notarization application sa China:  
Magdala ng mga medikal na dokumento sa isang notary office sa China at mag-apply para sa isang "sertipiko ng notaryo para sa mga gawaing nauugnay sa Taiwan."
2. Kumuha ng sertipikasyon mula sa Straits Exchange Foundation pagkatapos bumalik sa Taiwan:  
Pagkatapos bumalik sa Taiwan, dalhin ang orihinal na kopya ng "sertipiko ng notaryo para sa mga gawaing nauugnay sa Taiwan" at isang photocopy ng iyong identity certification document sa Straits Exchange Foundation para mag-apply para sa certification.

### **Hakbang 3 Binabayaran ng National Health Insurance Administration ang mga gastusing medikal**

Dalhin ang mga sumusunod na dokumento sa National Health Insurance Administration para mag-apply para sa pag-reimburse ng mga medikal na gastos:

1. Self-advanced medical expense reimbursement application form ng National Health Insurance  
I-download mula sa website ng National Health Insurance Administration
2. Ang sertipikasyon ng notarization na inisyu ng Straits Exchange Foundation  
Paki-download mula sa website ng Straits Exchange Foundation
3. Mga medikal na dokumento  
Orihinal na kopya ng ulat ng diagnosis at mga resibo para sa mga gastusing medikal, pahayag ng mga gastos, o iba pang mga dokumento ng sertipikasyon (ang buod ng kasaysayan ng medikal pagkaraang ma-discharge ay kinakailangan para sa ospital)
4. Sertipiko ng pagpasok/paglabas  
Pasaporte, boarding pass, o iba pang mga dokumento ng sertipikasyon

#### **Hakbang 4 Aplikasyon sa pag-claim ng settlement sa Cathay Life Insurance**

Dalhin ang mga sumusunod na dokumento at i-file ang application ng claim sa Cathay Life Insurance:

1. Application Form sa Pag-claim  
Ang remittance account para sa mga benepisyo ng insurance ay limitado sa mga account sa Taiwan at ang Cathay Life Insurance ay magbabayad ng mga benepisyo sa NTD.
2. Paunawa sa pag-apruba sa pagsasauli ng gastos sa medikal na self-advanced ng National Health Insurance  
Itinuturing na orihinal na kopya ng resibo
3. Iba pang mga kinakailangang dokumento  
Magbigay ng mga photocopy ng mga dokumentong nakolekta ng National Health Insurance Administration tulad ng mga ulat sa diagnosis at mga resibo

#### **Iba pang mga rehiyon sa ibang bansa**

#### **Hakbang 1 Binabayaran ng National Health Insurance Administration ang mga gastusing medikal**

Dalhin ang mga sumusunod na dokumento sa National Health Insurance Administration para mag-apply para sa pag-reimburse ng mga medikal na gastos:

1. Self-advanced medical expense reimbursement application form ng National Health Insurance  
I-download mula sa website ng National Health Insurance Administration
2. Sertipiko ng pagpapatunay  
Maaaring kumpletuhin ang pagpapatunay sa mga misyon sa ibang bansa, mga tanggapan ng kinatawan, at mga tanggapan ng Ministry of Foreign Affairs
3. Mga medikal na dokumento  
Orihinal na kopya ng ulat ng diagnosis at mga resibo para sa mga gastusing medikal, pahayag ng mga gastos, o iba pang mga dokumento ng sertipikasyon (ang buod ng kasaysayan ng medikal pagkaraang ma-discharge ay kinakailangan para sa ospital). Pinapayuhan ka namin na humiling ng "ulat ng diagnosis sa English" mula sa institusyong medikal upang mapabilis ang proseso ng pagsusuri. (Kung ang isang medikal na dokumento ay ibinigay sa isang wika maliban sa Chinese o English, isang pagsasalin ng Chinese ang dapat ibigay.)
4. Sertipiko ng pagpasok/paglabas  
Pasaporte, boarding pass, o iba pang mga dokumento ng sertipikasyon

#### **Hakbang 2 Aplikasyon sa pag-claim ng settlement sa Cathay Life Insurance**

Dalhin ang mga sumusunod na dokumento at i-file ang application ng claim sa Cathay Life Insurance:

1. Application Form sa Pag-claim  
Ang remittance account para sa mga benepisyo ng insurance ay limitado sa mga account sa Taiwan at ang Cathay Life Insurance ay magbabayad ng mga benepisyo sa NTD.
2. Paunawa sa pag-apruba sa pagsasauli ng gastos sa medikal na self-advanced ng National Health Insurance  
Itinuturing na orihinal na kopya ng resibo
3. Iba pang mga kinakailangang dokumento  
Magbigay ng mga photocopy ng mga dokumentong nakolekta ng National Health Insurance Administration tulad ng mga ulat sa diagnosis at mga resibo